

## สังคม สยามรัฐ



◆ ทททศวรรษ...อภิศักดิ์ ต้นติวรวงศ์ รมว.คลัง ประธานงานฉลองครบ 60 ปี เคซีจี คอร์ปอเรชั่น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับลูกค้า ลูกค้า และพันธมิตรจาก ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมดำเนินธุรกิจมาตลอด 60 ปี พร้อมประกาศตั้งเป้าหมายการเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยมี สมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ร่วมงาน และมี ดร.ธีระนุสรณ์กิจ กก.ผอ.ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคซีจี คอร์ปอเรชั่น ให้การต้อนรับ รอยัลพารากอน ฮอลล์

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/การเงิน

วันที่: พุธที่ 10 - อาทิตย์ 13 มกราคม 2562

ปีที่: 41

ฉบับที่: 5113

หน้า: 12(ซ้าย)

Col.Inch: 12.09

Ad Value: 16,321.50

PRValue (x3): 48,964.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: จับกระแส

## จับกระแส



👉งานวันเด็กที่ธนาคารออมสิน ปีนี้ เด็กที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีด้วยตัวเองตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จะได้รับ “กระปุกออมสิน ATM” ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสาขาอุไรรัก ภายในงานอุไรรัก คลายความหนาว ณ สนามเสือป่า นอกจากนี้ ออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน จัดงานธีม “Quality People : คิควิตี้ คิควิตี้ คุณภาพ” มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้รับความสนุกไปพร้อมกับสาระที่นำไปพัฒนาทักษะเป็นเด็กที่มีคุณภาพในวันนี้และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

👉ขุนคลัง “อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์” บอกว่า หลังเลือกตั้ง คงไม่ขอกลับมารับตำแหน่งทางการเมืองอีก เพราะตนเองไม่ใช่นักการเมือง แถมมีคนจองเก้าอี้กันเพียบ ขณะเดียวกัน คงต้องพักงานในแวดวงไป 2 ปี เพราะกฎเกณฑ์ของ ป.ป.ช.เขียนไว้เข้มงวด ส่วนงานเขียนหนังสือก็ไม่ชอบ ก็คงเป็นช่วงเวลาพักผ่อนกับครอบครัวเต็มอิม

## ครม.เคาะงบ63รวม3.2ล้านล.

นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ 2563 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยผ่านความเห็นชอบจาก 4 หน่วยงานเศรษฐกิจ มีกรอบวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.7% โดยเป็นงบประมาณขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท เท่ากับปีงบ 2562 ทั้งนี้ยังคงจัดสรรงบลงทุนภาครัฐ สัดส่วนที่ 21.6% ของงบประมาณ

รายละเอียดงบรายจ่ายปี 2563 ประมาณการรายได้สุทธิ 2.75 ล้านล้านบาท ขาดดุล 4.5 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ลดลงจากงบ 2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6% ของจีดีพี

โครงสร้างของงบประกอบไปด้วย 1.รายจ่ายประจำ 2,358,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85,754 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.8% และคิดเป็นสัดส่วน 73.7% ของงบรวม ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วน 75.8% 2.รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง 62,709 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งไม่มีการเสนอตั้งงบ หรือเพิ่มขึ้น 100% และคิดเป็นสัดส่วน 2%

3.รายจ่ายลงทุน 691,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,061 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.5% และคิดเป็นสัดส่วน 21.6% ของงบรวม 4.รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 87,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,474.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12.1% และคิดเป็นสัดส่วน 2.7% ของวงเงินงบประมาณรวม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีสัดส่วน 2.6%

# ริดแวด 'เฟซบุ๊ก-กูเกิล' ส่อแท้ง

## ● คลังหุ้นเลื่อนเลือกตั้งหันเข้า 'สนช.'

ปลัดคลังแย้มอีพีซีเนสเก็บภาษีแวดจากผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง เฟซบุ๊ก กูเกิล ส่อไม่ทันรัฐบาลชุดนี้ ลุ้นเลื่อนเลือกตั้งเดิหน้าเสนอกฎหมายเข้า สนช. อีกรอบ เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่เคาะ 2 เรื่องยกเว้น

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่กำหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวด) จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อีพีซีเนส) ในต่างประเทศที่เข้าทำธุรกิจของไทย ยังอยู่ในการพิจารณาของกฤษฎีกา ตามกำหนดหากจะให้กฎหมายพิจารณาผ่าน สนช.ก่อนเลือกตั้ง ต้องเสนอกฎหมายเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังกำลังติดตามว่าในกรณีเลื่อนวันเลือกตั้งจากเดิมกำหนดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะสามารถเสนอกฎหมายเข้า สนช.อีกรอบได้หรือไม่

“กระทรวงการคลังต้องเตรียมแผนสำรองหากกฎหมายไม่สามารถเสนอเข้า สนช.ทันในรัฐบาลชุดนี้ ต้องเร่งเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลชุดหน้า ยอมรับว่ากฎหมายนี้ใช้เวลาทำมานาน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และมีเสียงคัดค้านมาก” นายประสงค์กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศที่มีรายได้จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนแวด ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับประเทศอื่นทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี อังกฤษ และประเทศในสหภาพยุโรปอีกหลายประเทศ พบว่ามีผู้ประกอบการประมาณ 80-100 ราย เข้าไปลง

ทะเบียนเสียภาษีในประเทศดังกล่าว ซึ่งกรมสรรพากรหวังว่าผู้ประกอบการดังกล่าวจะเสียภาษีในไทยด้วย

ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์ต้องเก็บแวดให้กรมสรรพากร เช่น เฟซบุ๊ก กูเกิล ยูทูบ อาลีบาบา อย่างไรก็ตาม นักกฎหมายมีความกังวลว่าแวดถูกจัดเก็บนั้น จะมั่นใจอย่างไรว่าผู้ประกอบการส่งมาให้กรมสรรพากร เพราะผู้ประกอบการบางแห่งมีสำนักงานในต่างประเทศ จึงทำให้ค้างอยู่ในการพิจารณาของกฤษฎีกานานมา” แหล่งข่าวกล่าว

“ภาษีอีพีซีเนสสร้างโดยกรมสรรพากรใช้เวลานานเป็นปี เพราะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก และพบว่าบางรายใช้ก๊อบปีเดียวกันหลายร้อยชุดแสดงความคิดเห็นเข้ามา ซึ่งกรมสรรพากรต้องชี้แจงและตอบคำถามดังกล่าวเป็นรายบุคคล ทำให้ต้องใช้เวลานานมาก” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากเรื่องแวดแล้ว ภาษีอีพีซีเนส ต้องรอรัฐบาลใหม่มาพิจารณาอีก 2 เรื่องคือ ยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้ามีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาทส่งผ่านไปรษณีย์ พบการหลีกเลี่ยงสูงมาก บางคนของราคาเป็นหมื่นแ้งเพียง 1,500 บาท เพื่อหวังว่าจะไม่ต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังมีกรณีการเก็บภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างประเทศที่ทำธุรกิจในไทย

# สิงห์นายด่านจับมือศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สานฝัน3นักเตะเซ็นสัญญาเดินหน้าสู่นักฟุตบอลอาชีพ

สโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟ สโมสร ยูไนเต็ด จับมือ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สานฝัน ให้เป็นจริง เซ็นสัญญา 3 เยาวชนสู่การเป็นนัก เตาะอาชีพ ภายใต้โครงการ “สานฝันเยาวชนด้าน ทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ”

เมื่อช่วงสายวันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 ศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง ได้มีพิธีการลงนามสัญญานักฟุตบอล อาชีพ ภายใต้โครงการ “สานฝันเยาวชนด้าน ทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ” ระหว่างศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง และสโมสรฟุตบอล เอ็มโอเอฟ สโมสร ยูไนเต็ด (MOF CUSTOMS UNITED)

โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนายยุทธนา หิยมกา รุณ รองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธาน สโมสรเอ็มโอเอฟ สโมสร ยูไนเต็ด, ดร.นิลบล ลิมพ์พงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษามทบศาล เยาวชนและครอบครัวกลาง, นางปราณี มงคล สิริภัทรา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง, นายสุรพันธ์ อรัญนารณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัว กลาง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีการ

สำหรับระยะเวลาการฝึกซ้อมโครงการ “สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอล เพื่อพัฒนา เป็นอาชีพ” ทำการฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ระยะเวลาโครงการ 4 เดือนติดต่อกัน รวมทั้งสิ้น 11 สัปดาห์ และได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่



24 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยทีมงานสตาดฟฟโค้ชได้ร่วมกัน ได้ร่วมกันคัดเลือกนักฟุตบอลที่มีความสามารถ และได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพ กับสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟสโมสร ยูไนเต็ด จำนวน 3 คน อันประกอบด้วย ประมินทร์ ศาสน วิบูลย์, ชจรศักดิ์ สกุลโพธิ์ และญาณวิทย์ โสมชัย

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวชื่นชมว่า เป็นโครงการที่ดี ให้โอกาสแก่เยาวชนที่เคยหลง ผิด เชื่อมั่นว่ากีฬาฟุตบอลซึ่งเบียดเบียนไปด้วยความ มีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬา และการใช้ เวลาว่างด้วยการใช้ฟุตบอลเยียวๆ จะช่วยหล่อ

หลอมและขัดเกลาให้หน่อยๆ พัฒนาการใช้ชีวิต ไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ให้หน่อยๆ ได้มีโอกาสพิสูจน์ตัวเอง ใช้ความสามารถที่มีอยู่ แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และกลับมาสู่การเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต”

ขณะที่นายยุทธนา หิยมการุณ ประธาน สโมสรเอ็มโอเอฟ สโมสร ยูไนเต็ด กล่าวว่า “ทางสโมสรเอ็มโอเอฟ สโมสร ยูไนเต็ด ซึ่งมี โครงการส่งเสริมเยาวชนในการเล่นฟุตบอลและ ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด จึงได้ปรึกษากับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อยากที่จะ หยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิด

ถูกจับกุมดำเนินคดี ได้หันมาสนใจกีฬาฟุตบอล ได้  
รับการฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ  
ดำเนินชีวิต ได้มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม  
ฟุตบอล และได้แสดงออกถึงความสามารถใน  
ทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยไม่  
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เรียกได้ว่าใช้กีฬาฟุตบอล  
เป็นสื่อกลาง ซึ่งต้องขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ร่วมกัน  
สร้างสรรค์โครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อช่วยเหลือ  
เยาวชนและตอบแทนสังคม ทางสโมสรยินดีที่จะ  
ส่งเสริมและผลักดันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพ  
โดยโครงการครั้งแรกนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ  
เป็นอย่างดี ใครจะไปรู้ว่าน้องๆ ทั้ง 3 คนนี้อาจจะ  
ก้าวไปสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตก็เป็นได้ เรา  
พร้อมให้โอกาสกับจุดเริ่มต้นในการกลับตัวกลับใจ  
โดยให้ฟุตบอลนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี หลังจากนั้นก็ขอ  
อวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอล  
ต่อไป”

ส่วนปรมินทร์ ศาสนวิบูลย์ หนึ่งในตัวแทน  
เยาวชนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางที่ได้  
รับการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เปิดเผยว่า  
“ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณศาลเยาวชนและ  
ครอบครัวกลาง รวมถึงสโมสรเอ็มไอเอฟ สโมสร  
ยูไนเต็ด ที่ได้จัดโครงการดีๆ แบบนี้ และมอบ  
โอกาสที่ดีในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้กับพวก  
เรา ผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เล่นฟุตบอล และ  
มีความฝันไม่แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่อยากจะทำ  
ไปสู่การเป็นนักเตะอาชีพและต่อยอดไปสู่ทีมชาติไทย  
ในอนาคต ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สานฝันและ  
มอบโอกาสให้ โดยขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่อย่างสุด  
ความสามารถเพื่อทำฝันให้เป็นจริง”



ทำบุญ...ยุทธนา ทียมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง จัดงานทำบุญเลี้ยงพระในวันขึ้นปีใหม่ที่บ้านพัก จ.นนทบุรี โดยมี ดร.พิมพ์พิชชา ทียมการุณ นายก อบต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง และ กัญญากร ไช้ส่ง ปลัด อบต.บางคูรัด จ.นนทบุรี ร่วมงานด้วย

# 'บ๊ิกแดง'ตรวจแถวแข้งอาร์มี่

อาร์มี่ อยู่ในเต็ด เขาจริง "บ๊ิกแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ. ในฐานะประธานสโมสร เตรียมเดินทางเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมลุยศึกไทยลีก 2 ฤดูกาล 2019 กับทางทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและบรรดานักเตะติดชอสนามซ้อม วันที่ 10 ม.ค. นี้

ด้านสโมสรหนองบัวพิชญ เอพี ที่ยังไม่ทันเปิดลีกก็แยกทางกับ ดาวิด คาร์โบเนโร่ กุนซือชาวสเปนด้วยดีเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากตัวโค้ชมีปัญหาเรื่องไลเซนส์ อีกทั้งผลงาน 2 เดือนที่ผ่านมายังไม่โดนใจสโมสร

## "บ๊ิกแดง"เอาจริงให้กำลังใจนักเตะชอสนาม

"สุภาพบุรุษวงจักร" อาร์มี่ อยู่ในเต็ด ทีมในศึกไทยลีก 2 ซึ่งวางเป้าหมายหวังที่จะกลับขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดให้ได้ในฤดูกาลนี้ ล่าสุดได้มีรายงานข่าว ในวันพุธที่ 10 ม.ค. 62 นี้ ทาง "บ๊ิกแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก หรือ ผบ.ทบ. คนล่าสุด ในฐานะประธานสโมสรอาร์มี่ อยู่ในเต็ด เตรียมที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมภายใต้การคุมทัพของ ดาเนี่ยล บลังโก ติดชอสนามกีฬากองทัพบก ถ.วิภาวดี-รังสิต เพื่อให้กำลังใจกับทีมงานสตาฟฟ์โค้ชและบรรดานักเตะ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมในการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันไทยลีก 2 ซีซั่นใหม่ 2019

ทั้งนี้ นอกจากการเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมอาร์มี่ อยู่ในเต็ด แล้ว พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ยังร่วมในการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่าง ทีมทหารบกอาวุโส กับ ทีมผู้สื่อข่าวกีฬาอาวุโส อีกด้วย

## "พญาไก่ชน" แยกทางโค้ชสเปนแล้ว

"มาดามจอย" กฤษยา ภูมมงคลสุริยา รองประธานสโมสรหนองบัวพิชญ เอพี ทีมในศึกไทยลีก 2 ออกมาเผยว่าทางสโมสรได้ยกเลิกสัญญา กับ ดาวิด คาร์โบเนโร่ เฮดโค้ชชาวสเปนของทีมที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ 1. เรื่องปัญหาของไลเซนส์ที่

ดาวิด คาร์โบเนโร่ ต้องกลับไปฝรั่งเศสใหม่หลังจากที่หมดอายุไป และ 2. สโมสรได้พิจารณาจากการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของสโมสร ซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกับ ดาวิด คาร์โบเนโร่ และเขาก็เข้าใจก่อนตกลงจากกันด้วยดี

ทั้งนี้ ทางสโมสรหนองบัวพิชญ เอพี ก็ได้มีการมอบหมายให้ "โค้ชกล้า" ธีระเวคิน สีหะวงศ์ ผอ.สโมสร และผู้จัดการทีมรักษาการควบในตำแหน่งเฮดโค้ชของทีมลงแข่งขันในฤดูกาลนี้แทน

## บุคลากรเซ็น 3 แข้งศาลายช. เล่นอาชีพ

ทีม "สิงห์นายด่าน" เอ็มไอเอฟ ศาลายช. อยู่ในเต็ด ในศึกไทยลีก 2 จับมือศาลายช. และครอบครัววงกลาง สานฝันเยาวชนให้เป็นจริงด้วยการเซ็นสัญญา 3 เยาวชนสู่การเป็นนักเตะอาชีพ ภายใต้โครงการ "สานฝันเยาวชนด้านทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ" โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ วนะชกข อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัววงกลาง พร้อมด้วย "บ๊ิกหิยม" ยุทธนา หิยมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานสโมสรเอ็มไอเอฟ ศาลายช. อยู่ในเต็ด, ดร.นิลุบล ลิ้มพงศ์พันธุ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัววงกลาง, นางปราณี มงคลศิริภทรา รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัววงกลาง, นายสุรพันธ์ อรัญนารถ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัววงกลาง และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีการเซ็นสัญญา โดยนักกีฬาที่ได้รับการเซ็นสัญญา 3 รายประกอบด้วย ปรมิณทร์ ศาลานวิบูลย์, ชรศักดิ์ สกุลโพน และ ญาณวิทย์ โสมชัย

ทั้งนี้ "บ๊ิกหิยม" ประธานสโมสรเอ็มไอเอฟ ศาลายช. อยู่ในเต็ด กล่าวว่า "ทางสโมสรต้องการที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิด ถูกจับกุมดำเนินคดีให้หันมาสนใจกีฬาฟุตบอล ได้รับการฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดำเนินชีวิต

แสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งทางสโมสรยินดีที่จะส่งเสริมและผลักดันเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพ โดยโครงการครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการกลับตัวกลับใจ ให้ฟุตบอลน่าพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดี หลังจากนั้นก็จะขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักฟุตบอลต่อไป"

## ฮอนด้าโชว์ "เรียวกาโร่" ดีกรีแข้งยุโรปลีก

"อินทรีอัคนี" ไทยฮอนด้า เอพี ทีมในศึกไทยลีก 2 ที่กำลังอยู่ในช่วงเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่พัฒนา สปอร์ต รีลอร์ฟ จังหวัดชลบุรี ได้มีการเปิดตัว เรียวกาโร่ นากาโนะ มิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นจากเอฟเค เจลกาว่า ทีมในลีกสูงสุดของลัตเวีย เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้เล่นต่างชาติรายที่สามของทีมต่อจาก วิลเดิมโร ซิวเรช และ เคนโตะ นากาซากิ สองผู้เล่นที่ได้รับการขยายสัญญาออกไปอีกคนละ 1 ปี โดย เรียวกาโร่ นากาโนะ จะเข้ามาสวมเสื้อหมายเลข 8 ลงเล่นให้ทัพ "อินทรีอัคนี" ในซีซั่นใหม่

สำหรับ เรียวกาโร่ นากาโนะ ปัจจุบันอายุ 30 ปี เคยเป็นนักเตะในระดับเยาวชนของสโมสรเอพี โดเกียว ทีมดังในลีกญี่ปุ่น ในรุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี อีกทั้งเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นในรุ่นอายุ 15, 16, 17, 18 ปี และเคยมาค้าแข้งในประเทศไทยกับชลบุรี เอพี ในปี 2017 ส่วนฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมเอฟเค เจลกาว่า ในลีกลัตเวีย และยังลงช่วยทีมฝึกฟุตบอลยุโรปลีก มาแล้วด้วย



## ช่วยเหลือนักผู้ประสบภัย "ปาบึก"

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า กรมได้อนุมัติขยายวงเงินโครงการเพิ่มเติมอีกจังหวัดละ 50 ล้านบาท ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อนปาบึก ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอขอมา

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า กสทช. ได้หารือกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพื่อหามาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยค่ายมือถือจะขยายเวลาการให้บริการโทร.ฟรี 50 นาที อินเทอร์เน็ตฟรี 1 กิกะเฮิร์ตซ์ ออกไปจนถึงวันที่ 16 ม.ค. นี้ จากการสำรวจจำนวนการใช้มือถือในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็นผู้ใช้บริการมือถือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส 700,000 ราย บริษัท ทรูมูฟ ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด หรือทรูมูฟ เอช 600,000 ราย บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค 300,000 ราย ฯลฯ ซึ่งแต่ละรายได้เยียวยาผู้ให้บริการเป็นอย่างดี อาทิ บางรายให้บริการอินเทอร์เน็ต 2-3 กิกะเฮิร์ตซ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ 8 แนวทาง อาทิ การผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้, การปรับลดดอกเบี้ย, การสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมได้หารือกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) จัดทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือร้านโชห่วยที่ได้รับผลกระทบใน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา เพื่อให้ร้านค้าฟื้นตัวจากความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและเปิดบริการประชาชนในพื้นที่ได้ทันที รวมถึงประสานผู้ผลิตสินค้าให้ลดราคาสินค้าที่จำหน่ายให้กับร้านโชห่วยเพื่อลดต้นทุนของร้านให้ขายสินค้าได้ในราคาถูก ช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่

"ร้านโชห่วยได้รับความเสียหาย หรือต้องการปรับปรุงร้านค้า และต้องใช้เงินทุน ก็ได้ประสาน ธพว. เสนอสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ดังนี้ บุคคลธรรมดา ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0.42% ต่อเดือน นิติบุคคล ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 0.25% ต่อเดือน ปัจจุบันมีร้านโชห่วยใน 4 จังหวัดที่ประสบภัย 53,758 ร้านค้า".



## บัญชีกลางถกใช้เงินนอกงบจ้างลูกจ้าง

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. .... และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบ ทั้งนี้ การกำหนดร่างระเบียบดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ เพื่อให้การบริหารลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและให้การบริหารอัตรากำลังคนของส่วนราชการที่ใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

# เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมอีวี ตั้งกองทุนบรีโซเคิลแบตเตอรี่

คลังฯ ครม. ตั้งกองทุนส่งเสริมอีวี  
คุมเข้มรีโซเคิลแบตเตอรี่ กำหนด  
เพดานไม่ทำตามโทษปรับจำคุกไม่  
เกิน 1 ปี หลายฝ่ายเชื่อช่วยป้องรถอีวี  
เงินได้เพียง

นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรม  
สรรพสามิต เปิดเผยว่า เพื่อผลักดันให้  
ประเทศไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0  
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะการผลักดัน  
เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ล่าสุดได้มีการจัดตั้ง  
กองทุนส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรม  
ยานยนต์ไฟฟ้าและการบริหารจัดการ  
แบตเตอรี่ใช้แล้ว โดยได้ยกพระราช  
บัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อตั้งกองทุนดังกล่าว  
ตอนนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว  
คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ได้ในสัปดาห์นี้

“หลักการที่ต้องมีกองทุนขึ้นมาคือใน  
การผลิตรถยนต์ไฮบริด เวลายื่นขอรับ  
การส่งเสริมจาก BOI ผู้ผลิตจะต้องมี  
แผนจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วด้วย โดย  
หากไม่ได้ทำตามแผนจะถูกเรียกเก็บเงิน  
เข้ากองทุน ซึ่งตามร่างกฎหมายกำหนด  
เพดานไว้ที่ 1 ล้านบาทต่อแบตเตอรี่  
1 ลูก ซึ่งราคารถยนต์อนาคตจะขึ้นอยู่กับ  
แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 50% ของราคา  
ขายรถแต่ละคัน ดังนั้น การบริหาร  
จัดการแบตเตอรี่ใช้แล้วจึงมีความจำเป็น”

ทั้งนี้ สำหรับร่าง พ.ร.บ.กองทุน  
ส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์  
ไฟฟ้าและการบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้  
แล้ว กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นมา โดย  
มีฐานะเป็นนิติบุคคล วัตถุประสงค์ คือ  
1) สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า 2) สนับสนุนและส่งเสริม  
การกำจัดและรีโซเคิลแบตเตอรี่ที่ถูก  
วิธีและมีประสิทธิภาพ 3) พัฒนาและ  
เพิ่มขีดความสามารถในการกำจัดและ  
รีโซเคิลแบตเตอรี่ที่ถูกวิธีและเป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) สนับสนุนการลงทุน  
หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการในระบบ  
กำจัดหรือรีโซเคิลแบตเตอรี่ 5) สร้าง  
ความตระหนักถึงการกำจัดและรีโซเคิล  
แบตเตอรี่อย่างมีระบบและถูก  
วิธี และ 6) ดำเนินการอื่นใด  
เกี่ยวกับการบริหารกองทุน



## รถอีวี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
กองทุนดังกล่าวมีฐานะเป็นหน่วยงาน  
ของรัฐในกำกับของกรมสรรพสามิต โดย  
มีคณะกรรมการกองทุนที่มีนายกรัฐมนตรี  
หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นประธาน คณะกรรมการกองทุนจะมี  
อำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหาร  
งาน กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม อัตรา  
ดอกเบี้ยสำหรับการกู้เพื่อสร้างระบบ  
การกำจัดและรีโซเคิลแบตเตอรี่ รวมถึง  
กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเงินอุดหนุน  
ของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนจะมีอำนาจจัดเก็บเงิน  
ค่าธรรมเนียมตามที่คณะกรรมการประกาศ  
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อแบตเตอรี่ 1 ใบ  
โดยผู้ผลิตหรือนำเข้าสินค้าและแบตเตอรี่  
มีหน้าที่นำส่งเงินค่าธรรมเนียมสำหรับ  
แบตเตอรี่ที่ผลิตหรือนำเข้าแล้วแต่กรณี  
พร้อมชำระภาษีสรรพสามิต หากไม่นำ

ส่งหรือส่งไม่ครบ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน  
1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5 เท่าถึง 20 เท่า  
ของเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องนำส่งหรือ  
ที่นำส่งไม่ครบถ้วน หรือทั้งจำทั้งปรับ และ  
หากนำส่งเกินเวลาที่กำหนดจะต้องเสีย  
เงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือน ขณะที่  
ผู้ผลิตหรือนำเข้าแบตเตอรี่ต้องแจ้ง  
การผลิตหรือนำเข้าแบตเตอรี่ให้คณะ  
กรรมการทราบทุกครั้งก่อนการผลิต  
หรือนำเข้า หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่  
เกิน 50,000 บาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม  
เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงสร้าง  
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปัจจุบัน ขณะนี้  
ทางกรมสรรพสามิตก็ได้เริ่มพิจารณา  
ปรับปรุงใหม่ เพราะต้องปรับทุก 5 ปี  
อยู่แล้ว ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง  
กรณีที่มีผู้ประกอบการเรียกร้องให้ปรับ  
ช่วงอัตราภาษีตามปริมาณปล่อยก๊าซ  
คาร์บอนไดออกไซด์ใหม่ เพราะมองว่า  
ช่วงอัตราภาษีปัจจุบันห่างกันเกินไป

“เรื่องตั้งกองทุนแบตเตอรี่นำ  
สนับสนุนมาก เพราะทุกภาคส่วนต้องม  
ีความรับผิดชอบ และอนาคตประเทศไทย  
จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น  
มาตรการนี้ก็จำเป็นจะทำให้เราแข่งขันกับ  
ต่างประเทศโดยเฉพาะรถไฟฟ้าจากจีน  
ได้เป็นอย่างดี”

# สรรพากรมั่นใจปีนี้ ไรด์ภาษีได้ 2 ล้านล.

โพสต์ทูเดย์ - สรรพากรแรงไม่ตก เก็บภาษี 3 เดือนทะลุเป้า คาดทั้งปีเก็บได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ล้านล้านบาท

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรไตรมาสแรกของงบประมาณ 2562 ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 เก็บภาษีได้ 3.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือ 7.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.17 แสนล้านบาท หรือ 11.3% ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่มีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ลดลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บภาษีให้เป็นสรรพากรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับการเก็บภาษีไตรมาสแรกเกินเป้าหมายทุกตัวทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ยกเว้นภาษีมรดกที่ไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งสามารถเก็บได้ 186 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่เก็บได้ 21 ล้านบาท ก็ถือว่าการเก็บภาษีมรดกได้เพิ่มมากขึ้น

นายเอกนิติ กล่าวว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรคาดว่าจะได้ตามเป้าหมายทั้งปี 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจปี 2562 ยังขยายตัวได้สูง กระทรวงการคลังและภาคเอกชนยังเชื่อมั่นว่าจะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4% ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรใน 9 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณยังมีโอกาสทำได้เกินเป้าหมายเหมือนไตรมาสแรกที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับ

การเก็บภาษีคือการเพิ่มประสิทธิภาพ การเก็บภาษี ซึ่งกรมสรรพากรได้ดำเนินการต่อเนื่อง การทำให้กรมเป็นกรมภาษีดิจิทัลเต็มรูปแบบ อำนวยความสะดวก ผู้เสียภาษี ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และทำให้การเก็บภาษีเป็นธรรม ผู้เสียภาษีที่ต้องได้รางวัล ส่วนผู้เสียภาษีที่ไม่ถูกต้องหรือเลี่ยงภาษีจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่กำหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิซิเนส) ในต่างประเทศที่เข้าทำธุรกิจในไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมสรรพากรเร่งดำเนินการให้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในรัฐบาลชุดนี้ จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันมีการรั่วไหลจำนวนมากเพราะกฎหมายเดิมไม่ให้อำนาจกรมสรรพากรเข้าไปเก็บภาษีดังกล่าวได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า หากตามขั้นตอนเดิมร่างกฎหมายเก็บภาษีแวตจากผู้ประกอบการอี-บิซิเนส ในต่างประเทศจะไม่สามารถผ่านได้ในรัฐบาลนี้ เพราะเดิมกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ก็จะส่งกลับไปให้ สนช.พิจารณาไม่ทัน แต่เมื่อมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก ก็ทำให้มีลุ้นว่ารัฐบาลจะสามารถนำเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ได้อีกรอบ และหากได้เสนออีกรอบก็มีแนวโน้มจะทำให้ สนช.พิจารณาได้ทันในรัฐบาลนี้ ■

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10270

Col.Inch: 6.46

Ad Value: 7,752

หน้า: 5(บนซ้าย)

PRValue (x3): 23,256

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าว: สรรพากรถอนชนห่านอุฟู่



## สรรพากรถอนชนห่านอุฟู่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากร ไตรมาสแรกงบประมาณปี 2562 (ต.ค.-ธ.ค.2561) เก็บภาษีได้ 3.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้า 2.8 หมื่นล้านบาท หรือ 7.3% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.17 แสนล้านบาท หรือ 11.3% การเก็บภาษีไตรมาสแรก เกินเป้าหมายทุกตัว ทั้งภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล มูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาดว่ายังได้ตามเป้าหมายทั้งปี 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจปี 2562 ยังขยายตัวได้สูงไม่น้อยกว่า 4%

คลังเงินสด

รัฐบาลคืนเงิน 5%

เปิดลงทะเบียนก่อน 31 ม.ค.นี้

# 31

## คลังเงินสดรัฐบาลคืนเงิน 5%

### • เปิดให้ปชช.-ร้านค้า ลงทะเบียนก่อน 31 ม.ค.นี้

คลังเงินสดรัฐบาล-เปิดให้ประชาชน-ร้านค้าลงทะเบียน 7-31 ม.ค. 62 ก่อนร่วมมาตรการ  
ช้อปเงินสด คืนเงิน 5% สูงสุดคนละไม่เกิน 1,000 บาท ผ่านระบบพร้อมเพย์

นายสรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีมติเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เพิ่มช่องทางวิธีชำระเงินและวิธีการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

มาตรการฯ เปิดลงทะเบียนให้แก่ประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 7-31 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) ซึ่งมาตรการฯ ดังกล่าวจะสามารถเริ่มซื้อสินค้าและบริการที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่รวมถึงสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์) ในช่วงวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562 กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ระบบบันทึกการขาย (Point of Sale : POS) ที่สามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ออกจากราคาสินค้าและบริการได้ และจ่ายเงินสดเชยเป็นจำนวนเท่ากับ 5%

ทั้งนี้ จะจ่ายเงินสดเชยสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน หรือเท่ากับค่าซื้อสินค้าและบริการ 21,400 บาท โดยจ่ายเข้าระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน และผู้ลงทะเบียน 1 คนมี 1 สิทธิ์ต่อ 1 เลขที่บัญชีที่แจ้งในการลงทะเบียนไว้

สำหรับเงื่อนไขที่ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการฯ มีดังนี้ กรณี



สรณ แสงสนิท

ของประชาชนทั่วไปต้องเป็นผู้สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547) เป็นผู้ถือบัตรเดบิตของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาติ, ธนาคารเกียรตินาคิน, ธนาคารทีสโก้,

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารไอซีบีซี และธนาคารออมสิน หรือมีระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่เข้าร่วมมาตรการฯ เช่น QR Code ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ

พร้อมของแต่ละธนาคารว่าสามารถรองรับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด (สามารถดูรายละเอียดการให้บริการการชำระเงินของแต่ละธนาคารได้ที่เว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th))

โดยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ระหว่างวันที่ 7-31 มกราคม 2562 และสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีธนาคารเดียวกับที่นำมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินสดเชย โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสดเชยให้แก่ผู้มีคุณสมบัติผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

กรณีของผู้ประกอบการร้านค้า ต้องเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีระบบ POS ที่ช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขาย และพิมพ์ใบกำกับภาษี โดยเชื่อมต่อกับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่มีระบบ POS ต้องทำการปรับปรุงและทดสอบ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับระบบที่ใช้ภายใต้มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชำระ

โดยสมัครเข้าร่วมมาตรการฯ ที่กรมบัญชีกลาง โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์ [www.epayment.go.th](http://www.epayment.go.th) สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ ยื่นแบบฟอร์มใบสมัครผ่านกรมบัญชีกลาง กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ และสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและสำหรับเขตพื้นที่ต่างจังหวัดยื่นใบสมัครผ่านสำนักงานคลังจังหวัด ■



## เชิงแจกอ้งเปาแค่แสนราย

นายลวรรณ แสงสนิท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ความคืบหน้ามาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ผ่านบัตรเดบิต ระหว่าง 1-15 ก.พ.นี้ จะได้รับเงินภาษีคืน 5% วงเงินใช้จ่ายไม่เกิน 2 หมื่นบาท จ่ายภาษีคืนสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/คน เชื่อว่าโครงการนี้คงไม่คลั่งเหมือนซื้อของขวัญชาติ ที่มีคนเข้ามาใช้เป็นล้านราย จาก 3 ล้านราย แต่ผู้ที่ถือบัตรเดบิตกว่า 20 ล้านคน แต่เชื่อว่าน่าจะมีคนมาลงทะเบียนหลักแสนคนเท่านั้น

# เคาะประกันภัยข้าวโพด เบี้ย 59 บาทต่อไร่ ชงครม.มกราคมนี้



## ค่าเบี้ยประกันข้าวเหลือ 85 บาท

**ก** ลังต้นประกันข้าวโพด เข้าครม. ม.ค.นี้ เคาะเบี้ย 59 บาทต่อไร่ พร้อมประกันภัยข้าวที่เบียดลดลง จาก 90 บาทต่อไร่เหลือ 85 บาทต่อไร่ ดึงเกษตรกรร่วมจ่ายเบี้ยเอง เพื่อได้รับความคุ้มครองเพิ่ม ด้านธ.ก.ส.แจงนาข้าวภาคใต้ ที่เสียหายจาก “ปาบึก” ยังได้รับคุ้มครองถึง มี.ค. 62 หลังจากจ่ายไปแล้วทั่วประเทศ 1,500 ล้านบาทจากน้ำท่วม-ฝนทิ้งช่วง

หลังจากลองผิดลองถูกมาหลายปี ในการทำประกันภัยนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญจนครบ 6 ปีในปี 2560 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 22.39 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันรวม 2,015 ล้านบาท มีพื้นที่ภัยพิบัติ 1,645 ล้านไร่จ่ายค่าสินไหมรวม 2,072 ล้านบาท คิดเป็นอัตราความเสียหาย 103.29% และปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับประกันภัยปี 2561 ไปจนถึงเดือน มีนาคม 2562 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 27.61 ล้านไร่ ค่าเบี้ยประกันรวม 2,400 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินชดเชยความเสียหายไปแล้ว 1,500

ล้านบาท  
ดังนั้นจากนี้รัฐบาลจะนำโมเดลประกันภัยข้าว ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จที่แม้แต่ประเทศในอาเซียนยังมาขอดู เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพราะการทำ crop insurance ยากไม่มีสูตรสำเร็จ ไม่เหมือนประกันภัยรถยนต์ที่มีสูตร



### เกษตรกรร่วมจ่าย Co-payment

- ค่าเบี้ย 3 ระดับ
- เสียงต่ำ 5 บาทต่อไร่
- เสียงปานกลาง 15 บาทต่อไร่
- เสียงสูง 25 บาทต่อไร่
- รับเงินคุ้มครองเพิ่ม 240 บาทต่อไร่

จัดเจน ดังนั้นเมื่อได้โมเดลที่ดี มีพอร์ตนานาชาติ เพราะมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการเกือบ 30 ล้านไร่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูก

ปีนี้เป็นปีแรกที่ทำประกันข้าวโพดและจะเป็นปีแรกที่ทำให้เกษตรกรร่วมจ่ายด้วย



ข้าวทั้งประเทศ รัฐบาลจึงมั่นใจที่นำโมเดลของข้าวไปใช้กับพืชเศรษฐกิจ

สำคัญของไทยอื่นๆให้ได้รับการคุ้มครองด้วย โดยพืชที่เกษตรกรต้องการให้ทำประกันคือ ลำไยและมันสำปะหลัง

นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า โครงการประกันภัยพืชผลที่จะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ภายในเดือนมกราคมนี้จะทำพร้อมกันทั้งประกันภัยข้าวและข้าวโพด และครั้งนั้นนอกจากแบบเดิมที่มีการร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันระหว่างรัฐบาล เกษตรกรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) แล้วจะมีส่วนเพิ่ม(On top)ให้เกษตรกรร่วมจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม (Co-payment) ด้วย เพื่อให้ได้รับเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้น

“ถือเป็นอีกขั้นของ

ต่อหน้า 19

## ข่าวต่อ : เคาะประกันภัย

การประกันภัยพืชผล ซึ่งแต่ก่อนเราให้รัฐร่วมจ่ายเบี้ยให้ พอรู้แล้วว่ามันดี เพราะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า เมื่อเสียหายแล้วได้รับการคุ้มครอง นอกจากเงินชดเชยจากรัฐส่วนหนึ่ง ยังได้เงินจากประกันด้วย ทำให้มีเงินไปเพาะปลูกรอบใหม่ได้จากนั้นก็จะมีอีกส่วนเพิ่มขึ้นอย่างถ้าให้เกษตรกรจ่ายเพิ่มอีก 5 บาท 10 บาท 15 บาทขึ้นกับพื้นที่เสี่ยง เมื่อเกิดความเสียหาย ก็จะได้เงินชดเชยเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นกับความสมัครใจ แต่ที่ผ่านมา เราให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และเขาเริ่มเห็นประโยชน์ของการทำประกันภัยแล้ว”

ด้านนายเกตโกลม ไพรหวิฬงดี ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย (ธ.ก.ส.)กล่าวว่า “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจาก

พายุโซนร้อน “ปาบึก” นอกจากจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 1,111 บาทต่อไร่แล้ว เกษตรกรที่ทำประกันภัยข้าวกับธ.ก.ส.จะได้อีกเงินประกันเพิ่มเติมอีก 1,260 บาทต่อไร่ ซึ่งส่วนนี้จะจ่ายได้ไม่



▲ เกตโกลม ไพรหวิฬงดี

เกิน 15 วัน หลังเสร็จกระบวนการ ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ยังอยู่ในระยะประกันภัยข้าวปี 2561 ซึ่งตั้งแต่ดำเนินการทั่วประเทศได้จ่ายเงินสินไหมทดแทนไปแล้ว 1,500 ล้านบาทคิดเป็น 1 ล้านไร่เศษ เพราะนาข้าวปีนี้ได้รับความเสียหาย 2 ครั้ง คือ น้ำท่วมต้นฤดู และปลายฤดูมีเรื่องฝนทิ้งช่วง

“การทำประกันภัยนาข้าวปีนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 27.61 ล้านไร่ เบี้ยประกันรวม 2,400 ล้านบาท โดยเป็นพื้นที่ภาคใต้เพียง 2 แสนไร่ เพราะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวน้อยมาก มีพัลลวงนครศรีธรรมราช ระนองและสงขลาเท่านั้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำ และหากพื้นที่น้ำท่วมสามารถลดลงได้ภายใน 1 สัปดาห์ ข้าวอาจจะกระทบบ้างแต่คงไม่เสียหาย 100%”

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังกำลังจะเสนอการประกันภัยข้าวปีการผลิต 2562 ให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอนุมัติภายในเดือนมกราคมนี้ เพราะต้องรอหลักเกณฑ์การประกันภัยข้าวโพดที่จะมีการพิจารณาในคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(นบขพ.)ในวันที่ 16 มกราคมนี้ก่อน หลังจากเกณฑ์การประกันภัยข้าวนาปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว

โดยปีนี้จะเป็นการทำประกันภัยข้าวโพดครั้งแรกและทำพร้อมกันกับประกันกันข้าว และจะเป็นปีแรกที่จะให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกัน(Copayment) หลังจากปีที่ผ่านมา ในการดำเนินการประกันภัยข้าวนี้ รัฐบาลและธ.ก.ส.ร่วมจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร

สำหรับการประกันภัยข้าวปีการผลิต 2562 ค่าเบี้ยประกันจะลดเหลือ 85 บาทต่อไร่ จากปีก่อน 90 บาทต่อไร่ โดยที่รัฐบาลร่วมจ่ายให้ 60% ขณะที่เกษตรกรจ่าย 40% และหากเป็นลูกค้าธ.ก.ส.จะร่วมจ่ายให้อีก ซึ่งกรณีนี้หากพื้นที่ได้รับความเสียหายจะได้รับเงินคุ้มครอง 1,260 บาทต่อไร่ และยังมีพื้นที่ 2 หากเกษตรกรต้องการคุ้มครองเพิ่มขึ้น 240 บาทต่อไร่ รวมเป็น 1,500 บาทต่อไร่ จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันทั้งหมดรวมถึงอาหารเสริมและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยค่าเบี้ยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ หากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำ ซึ่งมี 56 จังหวัดจะคิดค่าเบี้ย 5 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงปานกลางมี 17 จังหวัด ค่าเบี้ย 15 บาทต่อไร่ และพื้นที่เสี่ยงสูง 4 จังหวัดคือ ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช และนราธิวาส จะต้องจ่ายค่าเบี้ย 25 บาทต่อไร่

กรณีการประกันภัยข้าวโพดขั้นพื้นฐานคิดค่าเบี้ยที่ 59 บาทต่อไร่ โดยที่รัฐบาลร่วมจ่ายในอัตรา 60% และเกษตรกรรับไป 40%โดยจะได้รับการคุ้มครองความเสียหายที่ 1,500 บาทต่อไร่ และกรณีที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่ม 240 บาทต่อไร่ รวมเป็น 1,740 บาทต่อไร่ก็ต้องซื้อเพิ่มเติมแบบเดียวกับข้าวที่แบ่งความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับเช่นกัน ■



**ประกันภัยทางทะเล :** นายลวณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เผยว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ม.ค. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีกฎหมายประกันภัยทางทะเลเป็นการเฉพาะ ทำให้เมื่อเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยทางทะเลขึ้น มีการนำกฎหมายการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ และบางกรณีได้นำกฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษมาใช้ด้วยจนก่อให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ และความไม่เป็นธรรมได้.



## คอฟฟี่เบรก

### ยั๋งๆ ไว้

**แ**นวนโหม้การเลือกตั้งเลื่อน  
ออกไปจากกำหนดเดิม 24  
กุมภาพันธ์ กระทรวงการคลัง จึง  
ถูกจับตาว่จะออกมาตราการเอาใจ  
คนจน มาตราการดูแลเศรษฐกิจ  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่

พอดาม **ลวรณ์ แสงสนิท**  
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ  
การคลัง (สศค.)ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง บอกแต่เพียง  
ว่า ขอติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอีกระยะก่อน เพราะคลัง  
เพิ่งออกมาตราการดูแลเศรษฐกิจ ทั้งข้อช่วยเหลือชาติ ข้อปดรูษจีน  
มาตราการดูแลผู้มีรายได้น้อย บางมาตราการอยู่ระหว่างดำเนินการ  
บางมาตราการยังไม่ดำเนินการ

“การดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจขณะนี้ ต้องระวังยิ่งใกล้  
เลือกตั้ง ยังต้องระวัง อาจถูกโจมตีว่าไปช่วยเหลือเสียง ขอยืนยัน  
การทำนโยบายของคลังเพื่อช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและกลุ่มคน  
ที่เดือดร้อน เราข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง”

ก็โหยยย!!! แ่ยั๋งๆ ไว้ ปลายปีที่ผ่านมา อัฒมาตราการสูงถึง  
แสนล้าน ถ้าทุ่มสุดสุดอาจพุ่งหลายแสนล้าน (ออิ)



ลวรณ์ แสงสนิท



# คาดจ่ายหนี้'กรอ.-กยศ.'พุ่ง3หมื่นล.

- ปี'62หลังเริ่มปีงบมียอดชำระแล้ว5.1ล้าน
- ลุยหักเงินเดือน'ท้องถิ่น-เอกชน'จ่ายหนี้ต่อ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการชำระหนี้ของกองทุน กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในขณะนี้ พบว่า การชำระหนี้ของกองทุน กยศ.และกองทุน กรอ.เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงเดือน มกราคม 2562 มียอดชำระหนี้แล้วกว่า 5,100 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 26% โดยยอดชำระจากการหักบัญชีเงินเดือนข้าราชการ จำนวน 1.6 แสนราย เฉพาะเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงินกว่า 225 ล้านบาท และเร็วๆ นี้ จะแจ้งมาตรการหักบัญชีเงินเดือนข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และข้าราชการสังกัดเทศบาลทั่วประเทศ อีกหลายหมื่นคน รวมถึงบริษัทเอกชนรายใหญ่ ซึ่งมีลูกหนี้ของ กยศ.อยู่จำนวนมาก เชื่อว่าจะมียอดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นอีก ทั้งนี้ จากการที่กองทุน กยศ.และกองทุน กรอ.มีการชำระหนี้คืนมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าผู้กู้ยืมได้ตระหนักถึงความ

รับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลดีต่อการดำเนินงานกองทุน สามารถนำเงินดังกล่าวหมุนเวียนกลับไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป

“สำหรับภาพรวมยอดการชำระหนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 2.6 หมื่นล้านบาท ถือว่าเพิ่มมากขึ้น โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้ชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน เนื่องจากมีโครงการชำระหนี้ ทั้งการหักบัญชีเงินเดือนข้าราชการ และกำลังจะเดินหน้าหักบัญชีเงินเดือนในส่วนของ อปท., อบจ., อบต., เทศบาล รวมถึง บริษัทเอกชนรายใหญ่อีกหลายแห่ง เชื่อว่าจะทำให้ยอดการชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นได้ตามเป้าหมาย” นายชัยณรงค์กล่าว

นายชัยณรงค์กล่าวอีกว่า ส่วนยอดค้างชำระ ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 2.26 ล้านราย คิดเป็นมูลค่าหนี้ประมาณ 7.45 หมื่นล้านบาท โดยปัจจุบัน กยศ.ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้ว 5.51 ล้านราย วงเงินประมาณ 5.83 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีปิดบัญชีชำระหนี้ไปแล้ว 1 ล้านราย และลูกหนี้ที่เรียนจบจะอยู่ในช่วงเวลาลดชำระหนี้ 2 ปี อีก 1 ล้านราย

# บตท.ยิ้มโชว์ผลงาน พลิกกำไร104ล้าน

โพสต์ทูเดย์ - บตท. ปลื้ม 9 เดือนพลิก  
ทำกำไร 104 ล้าน จากปีก่อนยังขาดทุน  
54 ล้าน คาดปีนี้เร่งแก้หนี้เสียสำเร็จ

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการ  
และผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสิน เชื่อที่อยู่  
อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน  
3 ไตรมาส ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 2561  
มีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วง  
เดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้าน  
บาท เป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการ  
ภายใน และการเร่งแก้ปัญหาหนี้จนทำให้  
กลับมามีกำไร ทำให้คาดว่าผลดำเนินการปี  
2561 บตท.จะมีกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งมา  
สำหรับสินทรัพย์ ณ สิ้นเดือน ก.ย.

2561 รวม 1.91 หมื่นล้านบาท มีตราสาร  
หนี้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
คงค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน 1.26 หมื่น  
ล้านบาท โดยกำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการ  
บริหารจัดการหนี้เชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการ  
ติดตามการชำระหนี้ รวมทั้งการปรับปรุง  
เงื่อนไขชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้  
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนการปรับปรุง  
ระบบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บตท.ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อ  
ที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง  
10 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ  
ลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี ช่วยลดความ  
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ■

## บตท.โกยก่ำไร104ล้านบาท.

นางวสุกานต์ วิชาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ  
บริษัทตลาดรองสินค้าที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า  
ผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาสระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ย. 61  
มีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี  
ก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการ  
ปรับปรุงกระบวนการภายใน และการเร่งแก้ปัญหาหนี้จน  
ทำให้กลับมามีกำไร ทำให้คาดว่าผลดำเนินงานปี 61 บตท.  
จะมีกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งมา

ส่วนสินทรัพย์ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 61 รวม 19,161  
ล้านบาท มีตราสารหนี้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลัก  
ทรัพย์คงค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน 12,659 ล้านบาท  
โดยกำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้เชิงรุก  
โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิด  
และต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขชำระหนี้เพื่อ  
ป้องกันไม่ให้เป็นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตลอดจนการ  
ปรับปรุงระบบภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย  
การพัฒนาช่องทางทางการเงิน ผ่านการชำระผ่านโมบาย

แบงกิง จากแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อย

นอกจากนี้ บตท. ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย  
อัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย  
พิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี ช่วยลดความ  
เสี่ยงอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวในช่วงนี้ทำให้ได้รับผล  
ตอบรับดี ขณะเดียวกันยังได้มีการเตรียมความพร้อม  
สำหรับมาตรฐานบัญชีใหม่ไอเอฟอาร์เอส 9 การพัฒนา  
ระบบฐานข้อมูลแบบบิ๊กดาต้า

นางวสุกานต์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา บตท. เดินหน้า  
ทำงานตามพันธกิจ ในการเป็นกลไกในการจัดหาเงินทุน  
ระยะยาว รองรับการพัฒนาของระบบสินค้าที่อยู่อาศัย  
ตามนโยบายภาครัฐและกระทรวงการคลังที่กำกับ  
ดูแล รวมถึงการทำงานตามเกณฑ์กำกับดูแลของธนาคาร  
แห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างเคร่งครัด จนส่งผลให้การ  
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 61 บตท.ได้  
ผลคะแนน 93.13 เป็นอันดับที่ 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ.



## 'บตท.'กำไร 104 ล้าน

นางวสุภานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่าไตรมาส 3 ปี 2561 บตท. มีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท จากการดำเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุงกระบวนการภายในคาดว่าปี 2561 จะเป็นปีที่มีกำไรสูงสุดของ บตท. ตั้งแต่ก่อตั้งมา โดย ณ สิ้นเดือน ก.ย. 2561 บตท. มีสินทรัพย์รวม 19,161 ล้านบาท มีตราสารหนี้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันจำนวน 12,659 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้เชิงรุก โดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง





พรบมือ : นางสุ-  
กานต์ วิศาลสวัสดิ์  
กรรมการและผู้จัดการ  
บริษัทตลาดรองสินเชื่อ

ที่อยู่อาศัย (บคท.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาส (ม.ค.-  
ก.ย.2561) มีกำไร 104 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่ดี  
และการเร่งแก้ปัญหาหนี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีผล  
ประกอบการขาดทุน 57 ล้านบาท.

## บสย.พนักกำลังธพว. คำประกันวินมอ'ไซค์

ราชประสงค์ • บสย.จับมือ ธพว. จ่อผูกโครงการ “รัก...พีวิน” ลุยปล่อยกู้-คำประกันผู้ประกอบการอาชีพ ขับวินมอเตอริ์ไซค์ เพื่อเอาทุนไปซื้อ-ซ่อม-ปรับปรุงรถใหม่

นายรักษ์ วรกิจโกศล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันวินมอเตอริ์ไซค์ (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ตั้งเป้าหมายคำประกันวินมอเตอริ์ไซค์ในปี 2562 ไว้ที่ 1.07 แสนล้านบาท เน้นตั้งรับการทำงานของรัฐบาลยุคดิจิทัล และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน โดยได้ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) จัดทำโครงการ “รัก...พีวิน” เพื่อสนับสนุนสินเชื่อและคำประกันวินมอเตอริ์ไซค์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก, พนักงานส่งเอกสาร, ไส้แวนส่งอาหาร ให้สามารถกู้ยืมเงินได้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อเอาไปซ่อม ปรับปรุงรถ ซ่อมหมวก

กันน็อก เบื้องต้นได้หารือกับ ธพว. แล้ว โดยถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอีก TAXI เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ที่ช่วยให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงสินเชื่อ ไม่ต้องไปกู้เงินจากลีสซิ่งที่คิดดอกเบี้ยสูง 36%

“ในกรุงเทพฯ มีวินมอเตอริ์ไซค์ 6 พันวิน คิดเป็นคนที่มอเตอริ์ไซค์ 1 แสนกว่าราย และในปริมณฑล 4 จังหวัด คาดว่ามีอีก 5 หมื่นราย รวมแล้ว 1.5 แสนราย ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงสินเชื่อ ซึ่ง บสย.พร้อมที่จะคำให้กับทุกธนาคารที่จะปล่อยกู้ให้วินมอเตอริ์ไซค์” นายรักษ์กล่าว

ด้าน นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการรัก...พีวิน โดยเบื้องต้นจะปล่อยกู้เฉลี่ยรายละ 5 หมื่นบาท -1 แสนบาท เพราะปัจจุบันราคามอเตอริ์ไซค์บางรุ่นก็มีราคาแพง โดยรูปแบบสินเชื่อจะคล้ายกับโครงการอีก... TAXI เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย.

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10270

Col.Inch: 10.70 Ad Value: 12,840

หัวข้อข่าว: วินิจฉัย.เฮ-บสย.ค่าเงินกู้

หน้า: 5(ขวา)

PRValue (x3): 38,520

คลิป: ชาว-ดำ

## วินิจฉัย.เฮ-บสย.ค่าเงินกู้

นายรักษ์ วรกิจโกศลทร กก.และผจก.ทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลขนาดเล็ก (บสย.) กล่าวว่า ตั้งเป้าค่าประกันสินเชื่อบุคคลขนาดเล็กในปี 2562 ไว้ที่ 1.07 แสนล้านบาท เน้นตั้งรับการทำงานของรัฐบาลยุคดิจิทัล และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน

เตรียมเปิดตัวโครงการค้าวินรถจักรยานยนต์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก พนักงานส่งเอกสาร โอนแมนส่งอาหาร ให้สามารถกู้สินเชื่อได้รายละเอียดไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อเอาไปซ่อมปรับปรุงรถ ซ่อมหมวกกันน็อก เบื้องต้นได้หารือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. ให้ปล่อยกู้แล้ว ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการฮัก TAXI ไม่ต้องไปกู้เงินจากกสิชซึ่งที่คิดดอกเบี้ยสูง 36%

“ในกรุงเทพฯ มีวินมอเตอร์ไซค์ 6,000 วิน คิดเป็นคนที่ม้ออาชีพขับวิน 1 แสนกว่าราย และในปริมณฑล 4 จังหวัด คาดว่ามีอีก 5 หมื่นราย รวมแล้ว 1.5 แสนราย ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงสินเชื่อบสย. พร้อมทั้งจะค้าให้กับทุกธนาคารที่จะปล่อยกู้”

# บสย.จ่อค้าเงินกู้'วินมอเตอร์ไซค์'

**กรุงเทพธุรกิจ ● บสย.เผยแผนค้าประกัน** สินเชื่อลูกค้ากลุ่มฐานรากและเอสเอ็มอี เล็งค้ากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ 1 แสนราย เริ่มเทศกาลวาเลนไทน์นี้ พร้อมค้าเอสเอ็มอี กลุ่มคนเคยล้ม และผู้ประกอบการที่ต้องการปรับปรุงกำลังการผลิต ตั้งเป้ายอดค้ารวม 1 แสนล้าน จากปีที่แล้วค้าสินเชื่อได้ 8.8 หมื่นล้าน

นายรัชช วรรกิจโสภาทร กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยแผนงานหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ในปีนี้ บสย.มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์การค้าประกันสินเชื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และสอดคล้องกับพอร์ตสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นพันธมิตร เพื่อผลักดันให้เป้าหมายการค้าประกันสินเชื่อของบสย.ในปีนี้จะทะลุ 1 แสนล้านบาท จากปีที่ผ่านมามีอยู่ที่ 8.8 แสนล้านบาท

สำหรับผลิตภัณฑ์การค้าประกันสินเชื่อดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มลูกค้ารายย่อย

(Micro) กลุ่มลูกค้า Small กลุ่มลูกค้า S-curve กลุ่มลูกค้า ฟันฟูกิจการ และกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการสินเชื่อประชารัฐ เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ประกอบการแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้าประกันในรูปแบบ Direct Guarantee เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐ กรณีค้าประกันสินเชื่อวินมอเตอร์ไซค์นั้น บสย.จะใช้ชื่อโครงการว่า "รักพี่วิน" ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบโปรแกรมการค้าประกันร่วมกับแบงก์รัฐต่างๆ เช่น เอสเอ็มอีแบงก์ และ ออมสิน คาดว่า จะเริ่มโครงการได้ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ในเดือนก.พ.นี้ บสย.จะค้าประกันสินเชื่อให้สำหรับวินมอเตอร์ไซค์ทั้งที่ออกรถใหม่หรือ ปรับปรุงรถมอเตอร์ไซค์ ตั้งเป้า 1 แสนราย

ส่วนกรณีลูกค้า ฟันฟูกิจการ หรือ คนเคยล้มนั้น ปัจจุบันมีลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณ 1 แสนราย แนวทางช่วยเหลือคือ การค้าประกันในส่วนเพิ่มของเงินสินเชื่อ ให้ถือเป็น Direct

Guarantee โดยต้องประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจและเจรจากับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ปล่อยสินเชื่อส่วนเพิ่มให้โดยที่บสย.จะเป็นผู้ค้าประกันส่วนเพิ่มให้กรณีลูกค้าที่ทำธุรกิจ ในต่างประเทศที่ไม่สามารถนำหลักประกันของธุรกิจ ในต่างประเทศ ไปยื่นขอประกันกับธนาคารพาณิชย์ได้กรณีนี้ ทางบสย. จะเข้าไปค้าประกันให้ โดยที่หลักประกันดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต ซึ่งเราจะหรือและร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการที่ทำงานในกลุ่มประเทศ CLMV เป็นหลัก

"เป้าหมายตามแผนวิสาหกิจบสย. ในปีนี้ คือ ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 8.26 หมื่นราย จากปีที่ผ่านมามีให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่ 7.78 หมื่นราย รวมถึง แผนการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจัดเก็บหนี้ให้ได้ 550 ล้านบาท หรือกว่า 3 พันราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งเก็บหนี้ได้ 380 ล้านบาท หรือกว่า 2 พันราย"

## “บสย.” นำทีมค้าปลีกยักษ์วินมอเตอรืไซค์ ช่วยลดภาระผ่อนดอกเบี้ยยีสี่ซึ่งมหาโหด

นายสุรชัย คณิตย์ตั้งตระกูล ประธานกรรมการบริษัทสินเชื่อบุคคลสหกรณ์ขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่าภายในสิ้นเดือนม.ค.นี้ บสย.จะออกโครงการ “รักที่วิน” ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ และธนาคารออมสิน โดย บสย.จะค้าประกันในการปล่อยกู้ให้กับวินมอเตอรืไซค์ทั่วประเทศ ซึ่งมีมากกว่า 150,000 ราย

“ขณะนี้กำลังหารือกับเอสเอ็มอีแบงก์ โดย บสย.จะค้าประกันให้เอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารออมสินเหมือนกับโครงการ “อัทท์กซ์” ที่ บสย.ค้าประกันสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอีแบงก์ ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะขยายกลุ่มมอเตอรืไซค์รับจ้าง เช่น ไนต์แมน ซึ่งเป็นเมสเซนเจอร์ (คนส่งเอกสาร) ซึ่งหากคนกลุ่มนี้มีสัญญาจ้างที่ชัดเจนก็สามารถมาขอสินเชื่อได้ โดย บสย.มีวงเงินค้าประกันดังกล่าวถึง 170,000 ล้านบาทสามารถค้าประกันได้เต็มจำนวนตามรายการมอเตอรืไซค์ คันละ 50,000-60,000 บาท ผ่อนวันละ 100-200 บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เนื่องจากปัจจุบันมอเตอรืไซค์เสียดอกเบี้ยให้กับบริษัทสี่ซึ่ง 3-4% หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยธนาคารประมาณ 36% ต่อปี ถือว่าสูงมากแต่โครงการนี้จะลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเหลือไม่เกิน 20% ต่อปี”

นายรัชย์ วรกิจ โภคาทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมวงเงินโครงการ “รักที่วิน” คาดว่าจะสรุปได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เบื้องต้นคาดว่าจะมีวินมอเตอรืไซค์ เข้าร่วมโครงการประมาณ 50,000 ราย จากทั้งหมด 150,000 ราย โดย บสย.จะค้าประกันเพื่อซื้อรถมอเตอรืไซค์ใหม่ และมือสอง รวมถึงการซ่อมแซมและการติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมเช่น หมวกกันน็อก เป็นต้น และจะค้าประกันวงเงินกู้ร่วมกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในเบื้องต้นมีเอสเอ็มอีแบงก์และธนาคารออมสิน.



# บสย.ปลื้มช่วยSMEเข้าถึงสินเชื่อแบงก์รัฐปี'62เร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ต้นยอดตะแต้น

นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานการรับประกันสินเชื่อ ปี 2561 ว่า ผลดำเนินงานการรับประกันสินเชื่อ บสย. ประจำปี 2561 (1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561) ยังคงสร้างการเติบโตด้านยอดค่าประกันสินเชื่อภาพรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลดำเนินงานในปี 2560 โดยมีการอนุมัติค่าประกันสินเชื่อรวม 88,878 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติจากการรับประกันสินเชื่อ รวม 133,191 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่า ของวงเงินค่าประกันสินเชื่อ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่า 3% ของ GDP 2561 ของประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ได้รับอนุมัติค่าประกันสินเชื่อรวม 77,862 ราย เทียบกับผลดำเนินงานในปี 2560

มีการอนุมัติค่าประกันสินเชื่อ 86,633 ล้านบาท ผ่านโครงการ SMEs ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่) สิ้นสุดโครงการ ณ 30 มิ.ย. 2561) และโครงการ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ระยะเวลาโครงการ 24 ก.ค. 2561 สิ้นสุด 23 ก.ค. 2563

“ผลงานที่โดดเด่นของ บสย. ในปี 2561 คือการสร้างความร่วมมือในการรับประกันสินเชื่อ กับสถาบันการเงินของรัฐ : SFIs (รวมธนาคารกรุงไทย) ที่ทำให้กลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ สนใจกำลังช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสร้างการเติบโตให้กับ SMEs อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ ส่งผลให้มียอดค่าประกันสินเชื่อในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% หรือเท่ากับ 42,533 ล้านบาท เทียบกับยอดอนุมัติค่าประกันสินเชื่อปี 2560 มีวงเงิน 37,347 ล้านบาท”

ด้าน ดร.รัชนี วรกิจโกศาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวถึงแผนงานของ บสย. ในปี 2562 ว่า ตั้งเป้าค่าประกันสินเชื่อ 107,000 ล้านบาท และภายใต้ความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนเร็ว บสย. ต้องปรับตัวให้เร็ว และตอบโจทย์การทำงานของรัฐบาลยุคดิจิทัล โดยเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูล Data Management เชื่อมการทำงาน บสย. ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ SOS ได้แก่ 1.SMEs Capacity Enhancer 2.Opportunity Gateway 3.Second Chance Provider เพื่อให้การสนับสนุน SMEs เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้น การให้ความรู้ทางการเงิน การขยายฐานการสนับสนุน SMEs ที่ต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการกลุ่ม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13772

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 37.50

Ad Value: 33,750

PRValue (x3): 101,250

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: บสย.ปลื้มช่วยSMEเข้าถึงสินเชื่อแบ่งกัรัฐปี'62เร่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ต้นยอดตะแค้น...

S-curve และ Start-up และเปิดโอกาสให้  
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่ม NPLs กลุ่มฟื้นฟู  
กิจการมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเช่นกัน

ทั้งนี้ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Market  
Segmentation) อาทิ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Micro)  
กลุ่มลูกค้า Small กลุ่มลูกค้า S-curve กลุ่มลูกค้า  
ฟื้นฟูกิจการ และกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการสินเชื่อ  
ประชารัฐ เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ประกอบการ  
แท็กซี่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันในรูปแบบ  
Direct Guarantee โดยเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ  
บสย. ปี 2562 คือ ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่  
เพิ่มขึ้น 82,600 ราย จากปีที่ผ่านมาให้การช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 77,862 ราย

“แนวคิดการนำรูปแบบการค้ำประกันแบบ  
Direct Guarantee เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงาน  
บสย. เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐตามนโยบายของ  
รัฐบาล รวมถึงแผนการบริหารจัดการหนี้ ซึ่งปีนี้ตั้งเป้า  
จัดเก็บหนี้ให้ได้ 550 ล้านบาท หรือกว่า 3,000 ราย  
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเก็บหนี้ได้ 380 ล้านบาท  
หรือกว่า 2,000 ราย” ดร.รัชนี กล่าว



## ค้าเงินกู้คนจน

A2

โพสต์ทูเดย์ - บสย.ตั้งธงปี 2562 ค้าเอสเอ็มอีแสนล้าน เน้นคนด้อยโอกาส วินมอเตอร์ไซด์ แท็กซี่ คนที่เคยล้มได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

# บสย.เล็งค้าเงินกู้คนจน

## ตั้งเป้าปี'62ประกันสินเชื่อเอสเอ็มอีแสนล้าน เน้นให้คนด้อยโอกาส

โพสต์ทูเดย์ - บสย.ตั้งธงปี 2562 ค้าเอสเอ็มอีแสนล้าน เน้นคนด้อยโอกาส วินมอเตอร์ไซด์ แท็กซี่ คนที่เคยล้มได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อ

นายรัช วรกิจโกคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ตั้งเป้าค้าประกันสินเชื่อในปี 2562 ไว้ที่ 1.07 แสนล้านบาท เน้นตั้งรับการทำงานของรัฐบาลยุคดิจิทัลและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน เตรียมเปิดตัวโครงการค้าวินมอเตอร์ไซด์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก พนักงานส่งเอกสาร โยนแมนส่งอาหาร ให้สามารถกู้ขอสินเชื่อได้รายไม่เกิน 5 หมื่นบาท เพื่อเอาไปซ่อม ปรับปรุงรถ ซ่อมหมวกกันน็อก เบื้องต้นได้หารือกับ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว.ให้ปล่อยกู้แล้ว ถือเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการอีก TAXI เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย ที่ช่วยให้นักกลุ่มนี้เข้าถึงสินเชื่อไม่ต้องไปกู้เงินจากสิบลซึ่งที่คิดดอกเบี้ยสูง 36%

“ในกรุงเทพฯ มีวินมอเตอร์ไซด์ 6,000 วิน คิดเป็นคนที่มืออาชีพวิน 1 แสนกว่าราย และในปริมณฑล 4 จังหวัด คาดว่ามีอีก 5 หมื่นราย รวมแล้ว 1.5 แสนราย ที่จะมีโอกาสได้เข้าถึงสินเชื่อ ซึ่ง บสย.พร้อมที่จะค้าให้กับทุกธนาคารที่จะปล่อยกู้ให้วินมอเตอร์ไซด์” นายรัช กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีโครงการเปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี กลุ่มที่เป็นหนี้ด้วยคุณภาพ และพวกที่ต้องการฟื้นฟูกิจการ คนเคยล้มมาก่อนซึ่งมีอยู่ราว 1 แสนราย ได้มี

โอกาสเข้าถึงสินเชื่อ รวมถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ไมโครเอสเอ็มอี) กลุ่มลูกค้า S-curve และสตาร์ทอัพ กลุ่มผู้ประกอบการในโครงการสินเชื่อประชารัฐ เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

สำหรับเป้าหมายการทำงานของ บสย. ปี 2562 คือ ช่วยผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 8.26 หมื่นราย จากปีที่ผ่านมาช่วยได้กว่า 7.78 หมื่นราย รวมทั้งจะเพิ่มสัดส่วนเรื่องการค้าประกันตรง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากหลักประกันเดิมให้ได้ 3 หมื่นล้านบาทในปี และตั้งเป้าจัดเก็บหนี้ให้ได้ 550 ล้านบาทหรือกว่า 3,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเก็บหนี้ได้ 380 ล้านบาท หรือกว่า 2,000 ราย

รวมทั้งจะยกระดับการทำงานเพิ่มจากทำหน้าที่ค้าประกันสินเชื่อ จะพยายามเป็น

แบงก์กิงเอเยนต์ ช่วยคัดกรองลูกค้ารายที่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อส่งให้สถาบันการเงินพิจารณา ช่วยลดการปฏิเสธการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินได้อีกทางหนึ่งด้วย นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย. กล่าวถึงผลดำเนินงานปี 2561 ที่ผ่านมามีการอนุมัติค้าประกันสินเชื่อรวม 8.88 หมื่นล้านบาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติจากการค้าประกันสินเชื่อ รวม 1.33 แสนล้านบาท หรือ 1.5 เท่า ของวงเงินค้าประกันสินเชื่อ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 4 แสนล้านบาท หรือเทียบเท่า 3% ของอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจหรือจีดีพี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับอนุมัติค้าประกันสินเชื่อรวม 7.78 หมื่นราย ■



# ปลุกเสือหลับเปิดแผน'บสย.'ปี2562 มุ่งเป้ารากหญ้า'คำสินเชื่อ'เอสเอ็มอี

**"บสย."** เป็นเสือ เขาเกิดมาเพื่อเป็นเสือ พ.ร.บ. จัดตั้งของเขาสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมาก ในช่วงหนึ่งเรามองว่าเขาเป็นเสือหลับ วันนี้เรามาช่วยปลุกเสือกัน" ดร.รัชนี วรกิจโกศกาท กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ บสย. ในปี 2562 และผลการดำเนินงานในปี 2561 ณ ห้องแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม โดยมุ่งเป้าไปที่เศรษฐกิจฐานรากในการค้าปลีก สินเชื่อแก่ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปที่สนใจกู้เงินมาสร้างอาชีพ รวมถึงองค์กรที่เป็นนิติบุคคล เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆ

จากผลดำเนินงานค้าปลีกสินเชื่อบปี 2561 บสย. มียอดค้าปลีกสินเชื่อ 88,878 ล้านบาท โดยความร่วมมือการค้าปลีกสินเชื่อกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) และยังคงสร้างการเติบโตด้านยอดค้าปลีกสินเชื่อภาพรวมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับผลดำเนินงานในปี 2560 โดยมีการอนุมัติค้าปลีกสินเชื่อรวม 88,878 ล้านบาท คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่สถาบันการเงินอนุมัติจากการค้าปลีกสินเชื่อรวม 133,191 ล้านบาท หรือ 1.5 เท่าของวงเงินค้าปลีกสินเชื่อ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจประมาณ 400,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 3% ของจีดีพี 2561 ของประเทศ

ดร.รัชนี เผยต่อว่า สำหรับปีนี้ บสย. ได้ตั้งเป้าค้าปลีกสินเชื่อไว้ที่ 107,000 ล้านบาท ภายใต้อุณหภูมิความท้าทายในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนเร็ว ซึ่ง บสย. จะต้องปรับตัวให้เร็วและตอบโจทย์การทำงานของรัฐบาลยุคดิจิทัล ภายใต้อาณัติแผนงานปี 2562 "บสย.4.0 เคียงคู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย" ภายใต้อาณัติ "New Business Model 2019" โดยมุ่งยกระดับ



(จากซ้าย) สุรชัย ตันยั้งตระกูล ประธาน และ ดร.รัชนี วรกิจโกศกาท ผู้จัดการทั่วไป บสย.

## ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าปลีกสินเชื่อของ บสย.

	ปี 2535 - 2561	ปี 2561
ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบ	1,125,064 ล้านบาท คิดเป็น 1.47 เท่า ของวงเงินค้าปลีก บสย.	133,191 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 เท่า ของวงเงินค้าปลีก บสย.
จำนวนการจ้างงาน ที่เพิ่มขึ้น	5,260,724 ราย	567,730 ราย
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	3,500,000 ล้านบาท คิดเป็น 4.58 เท่า ของวงเงินค้าปลีก เทียบเท่า 22% ของ GDP ปี 2561	400,000 ล้านบาท คิดเป็น 4.58 เท่า ของวงเงินค้าปลีก เทียบเท่า 3% ของ GDP ปี 2561

## ภาพรวมการค้าประกันสินเชื่อ บสย. ปี 2561

สัดส่วนการค้าประกัน จำแนกตามประเภทธุรกิจ

ยอดอนุมัติค้าประกัน 88,878 ล้านบาท

สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ 77,862 ราย



การบริการ	23.55%
การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ	11.88%
อาหารและเครื่องดับ	9.24%
เกษตรกรรม	8.44%
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร	7.77%

การทำงานองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ คิดใหม่ ทำใหม่ ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ดาต้า แอนาเลติกส์ เชื่อมการทำงาน บสย.ทั้งภายในและภายนอก ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์เอสโอเอส (SOS) ได้แก่ 1.SMEs Capacity Enhancer 2.Opportunity Gateway 3.Second Chance Provider เพื่อให้การสนับสนุนเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งทุนในระบบมากขึ้น ทั้งการให้ความรู้ทางการเงิน การขยายฐานการสนับสนุนเอสเอ็มอี ที่ต้องการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ผู้ประกอบการกลุ่ม S-curve และ Start-up และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่างเช่นกลุ่มที่เป็น NPLs กลุ่มที่ฟื้นฟูกิจการได้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อด้วยเช่นกัน

“เราอยากทำหน้าที่เป็นวันสต็อปเซอร์วิส ได้ลองคุยกับสถาบันการเงินที่เราจะให้บริการลูกค้าเดิมได้ อย่างไร ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะบอกลูกค้าให้ไปที่แบงก์ของคุณ แต่วันนี้ถ้าเป็นไปได้เราจะทำสินเชื่อพร้อมคำ เป็นการทำการวิเคราะห์เบื้องต้น ส่วนแบงก์จะตัดสินใจ

อย่างไร เราชอบไม่ชอบ เป็นส่วนของแบงก์ ผมเคยอยู่แบงก์มาก่อน ปกติเขาประเมินสินเชื่อส่วนใหญ่ 15 ล้านขึ้นไป ผมบอกว่าถ้าต่ำกว่านี้ ก็โยนมาให้ผม”

บอสใหญ่ บสย. แจงต่อว่าในส่วนการ

ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์เอสโอเอส จะมีโครงการ “รักษัฟวิน” ซึ่งมองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่เฉพาะในกรุงเทพฯ เกือบ 6 พันวิน มีที่นองที่อยู่ในอาชีพนี้อะประมาณ 1 แสนรายและจังหวัดปริมณฑลอีก 5 หมื่นราย รวมแล้ว 1.5 แสนราย โดยสินเชื่อส่วนใหญ่

จะนำไปปรับปรุงสภาพมอเตอร์ไซด์และซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่นหมวกกันน็อกเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปยังโครงการอื่นๆ ได้อีก เช่น หากผู้ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้างอยากมีบ้านหรือทำธุรกิจอื่นก็สามารถขอสินเชื่อได้อีก

ขณะเดียวกันก็ให้โอกาสคนเคยล้ม ซึ่งคนกลุ่มนี้อยู่ในตลาดไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย ถ้าเราให้โอกาสคนเหล่านี้เขาจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพ แต่อาจมีปัญหาด้านประการทำให้ธุรกิจที่เขาทำไม่เป็นไปตามเป้า หากให้โอกาสเชื่อมั่นว่าคนกลุ่มนี้จะกลับมาทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเพราะเขาได้รับบทเรียนและประสบการณ์จากความล้มเหลวมาแล้วในอดีต นอกจากนี้ยังจะต้องดูแลผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจใจต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีด้วย

# คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6216

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 132.72 Ad Value: 291,984

PRValue (x3): 875,952

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ปลุกเสื่อหลับเปิดแผน'บสย.'ปี2562 มุ่งเป้ารากหญ้า'ค้าสินเชื่อ'เอสเอ็มอี

"บสย.จะเข้าไปช่วยเติมเต็มให้คนกลุ่มนี้ พวกเขาคงจะกู้สถาบันการเงินในโครงการของรัฐ

“

ให้โอกาสคนเคยล้ม ซึ่งคนกลุ่มนี้อยู่ในตลาดไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย ถ้าเราให้โอกาสคนเหล่านี้เขาจะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้ เพราะคนกลุ่มนี้มีศักยภาพ แต่อาจมีปัญหาบางประการทำให้ธุรกิจที่เขาทำไม่เป็นไปตามเป้า

”

อย่าง สสว. หรือเอ็กซิมแบงก์ แต่ยังมีขาดเงิน มิใช่พอเราจะเข้ามาช่วยเติมเสริมตรงนี้ ผมเชื่อมั่นคนเคยล้มว่าเขาจะไม่ยอมพลาดอีก เพราะได้เรียนรู้บทเรียนในอดีต มีประสบการณ์มาแล้ว เขาคงไม่ทำตัวหรือประพฤติเหมือนเดิม เพราะมันเป็นโอกาสที่สองของชีวิตเขา คนกลุ่มนี้มีมากกว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ”

ดร.วิรัช ยังกล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยระบุว่า จะเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เฉพาะกลุ่ม (Market Segmentation) อาทิ กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Micro) กลุ่มลูกค้า Small กลุ่มลูกค้า S-curve กลุ่มลูกค้าฟื้นฟูกิจการ และกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการสินเชื่อประชารัฐ เช่น ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ผู้ประกอบการแม่ไก่ฯ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันในรูปแบบ Direct

Guarantee โดยเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ บสย. ปี 2562 คือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่เพิ่มขึ้น 82,600 ราย จากปีที่ผ่านมาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่จำนวน 77,862 ราย

“แนวคิดการนำรูปแบบการค้ำประกันแบบ Direct Guarantee เป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของ บสย. เพื่อลดการพึ่งพาจากภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงแผนการบริหารจัดการหนี้ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าจัดเก็บหนี้ให้ได้ 550 ล้านบาท หรือกว่า 3,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งเก็บหนี้ได้ 380 ล้านบาท หรือกว่า 2,000 ราย” บอสรักษ์ บสย.กล่าว

ด้าน สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บสย.กล่าวถึงผลการดำเนินงานของ บสย.ในปี 2561 มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้รับอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวม 77,862 ราย เทียบกับผลดำเนินงานในปี 2560 มีการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 86,633 ล้านบาท ผ่านโครงการเอสเอ็มอี ทวีทุน (PGS6 ปรับปรุงใหม่ สินสุดโครงการ ณ 30 มิถุนายน 2561 และโครงการเอสเอ็มอี ทวีทรัพย์ (PGS7) ระยะเวลาโครงการ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงสิ้น 23 กรกฎาคม 2563

“ผลงานที่โดดเด่นของ บสย. ในปี 2561 คือ การสร้างความร่วมมือในการค้ำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐ : SFIs (รวมธนาคารกรุงไทย) ที่ทำให้กลุ่มสถาบันการเงินของรัฐมีกำลังช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐสร้างการเติบโตให้แก่เอสเอ็มอี อย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ ส่งผลให้มียอดค้ำประกันสินเชื่อในกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% หรือเท่ากับ 42,533 ล้านบาท เทียบกับยอดอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อปี 2560 มีวงเงิน 37,347 ล้านบาท” ประธานกรรมการ บสย.กล่าว

● สุรรัตน์ อัดตะ ●

suratatta0402@gmail.com

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13772

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 22.13

Ad Value: 19,917

PRValue (x3): 59,751

คลิป: ขาว-ดำ

ภาพข่าว: บุคคลแนวหน้า: พร้อมรับมือเศรษฐกิจไทย ปี 2562

## บุคคล แนวหน้า



พร้อมรับมือเศรษฐกิจไทย ปี 2562 : ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “Thailand Economic Challenges 2019” จัดโดย ธนาคารกรุงไทย โดยมี ดร.อุดม สวานายน รมว.อุตสาหกรรม, สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ และ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมปาฐกถาในงาน ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี ไฮเทล แบงค็อก

## อดีตรอง KTB เปิดใจสู่คดีปล่อยกู้ EARTH บริสุทธิ์

**ทินทัศน์** - "กิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ" อดีตรองเอ็มดี KTB ลั่นขอความเป็นธรรม หลังถูกกล่าวหาทำหน้าที่โดยมิชอบกรณีปล่อยกู้ EARTH แจงยิบบริสุทธิ์-ทำทุกอย่างถูกต้อง เตรียมยื่นอุทธรณ์ข้อกล่าวหาปลายกุมภาพันธ์ → → → **อ่านหน้า 8**



กิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ

### ➔ อดีตรอง KTB (ต่อจากหน้า 1)

นายกิตติพันธ์ อนุตรโสทธิ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ระบุถึงกรณีที่ถูกทาง KTB กล่าวหาว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งไม่รักษาประโยชน์ของธนาคารและปฏิบัติงานไม่สมกับหน้าที่ให้ลุ่ลวงไปอย่างถูกต้องและสุจริต รวมถึงใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อบุคคลภายนอกและตนเอง ในการปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH จำนวน 2 วงเงิน คิดเป็นมูลค่ารวม 4,500 ล้านบาท ในปี 2558 จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารจำนวนมาก

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง และตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์ เนื่องจากคำขออนุมัติได้ผ่านการตรวจสอบจากสายงานประเมินความเสี่ยง ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคำขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งกระทำอย่างถูกต้องทั้งในแง่คุณสมบัติของลูกค้า การประเมินความเสี่ยง การกลั่นกรอง ก่อนเสนอให้บอร์ดบริหารพิจารณาขั้นสุดท้าย ซึ่งในขณะนั้นตนเองถือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น และไม่มีอำนาจในการอนุมัติสินเชื่อแต่อย่างใด

โดยภายหลังจากที่ KTB ได้อนุมัติสินเชื่อทั้ง 2 วงเงินดังกล่าว ทาง EARTH ได้รับการจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS) โดยให้ระดับเรตติ้งอยู่ที่ "BBB" ซึ่งเป็นที่ยืนยันความสามารถในการชำระหนี้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และธนาคารกรุงไทยยังได้ดำเนินการทำหน้าที่เป็น ผู้รับประกันการจำหน่าย (อำนวยการไรเตอร์) ทุนกู้ของ EARTH จำนวน 2 รุ่น ในวงเงินรวม 5,500 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งถือเป็นการกลั่นกรองอีกครั้งว่าเป็นลูกค้าที่ดีที่ธนาคารจะนำหุ้นกู้ไปขายให้กับลูกค้ารายย่อยได้ต่อไป

สินเชื่อทั้ง 2 วงเงินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสินเชื่อที่ธนาคารกรุงไทยให้กับ EARTH ทั้งหมด 1.2 หมื่นล้านบาท เมื่อเกิดการผิดนัดชำระหนี้ในเดือนพฤษภาคม 2560 เริ่มจากจำนวน 200 กว่าล้านบาท แต่เมื่อไม่ได้รับการผ่อนผัน ก็กระทบกับวงเงินอื่นกลายเป็น NPL ทั้งหมด ดังนั้นความเสียหายที่เกิดกับธนาคารกรุงไทย เกิดจาก NPL ของ EARTH ไม่ได้เกิดจากสินเชื่อ 2 วงเงินที่ได้นำเสนอเมื่อปี 2558

ก่อนวันที่ได้รับข้อกล่าวหาจาก KTB นั้น ได้รับหนังสือให้เข้าไปชี้แจงจากคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการปล่อยกู้ EARTH แต่ข้อกล่าวหาคลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่ได้ระบุว่ากระทำความผิดอะไร เมื่อไหร่ อย่างไร และมีหลักฐานอะไร ทำให้ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงได้มีการร้องขอเอกสารเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวกับ ธนาคารกรุงไทย แต่ก็ไม่มีการตอบรับใดๆ กลับมา จนกระทั่งการตรวจสอบสิ้นสุดลง และมีหนังสือแจ้งกล่าวหาเกิดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทำให้รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมต่อทั้งตัวเองและวิชาชีพ จึงออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้นายกิตติพันธ์กล่าว

### ● ยื่นอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นตนเองจะให้ทางที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อ KTB เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหากรณี EARTH ต่อไป ซึ่งมีกำหนดภายในระยะเวลา 60 วัน (ภายหลังจากได้รับหนังสือกล่าวหา) หรือไม่เกินช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้

ส่วนการทำหน้าที่ของตนเองในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ยังเป็นไปตามปกติ แต่ยอมรับว่าขณะนี้กลุ่ม CIMB ได้มีการหารือกับ ธปท. เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งในปัจจุบันว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่เหมาะสม ซึ่งเป็นดุลยพินิจของกลุ่ม CIMB

# ทินฮุ้น

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 550

Section: First Section/กระดานเขียน

วันที่: พุธที่ 10 มกราคม 2562

ปีที่: 15 ฉบับที่: 3663

Col.Inch: 14.64 Ad Value: 8,052

ภาพข่าว: สังคมธุรกิจทันหุ้น: วันเด็ก

หน้า: 15(ซ้าย)

PRValue (x3): 24,156

คลิป: ชาว-ดำ



วันเด็ก : ดร.น้อมนุช เหล่ามนีรัตน์ภรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สำหรับใช้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมี พ.ต.อ. วิรตล ทับทิมดี ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ



## คอนโด5ทำเลทองราคาพุ่ง

นายวิชัย วิวัติกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า ผลการจัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ประจำไตรมาส 4 ปี 61 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่าดัชนีราคาห้องชุด หรือคอนโดมิเนียมใหม่มีค่าเท่ากับ 147.4 จุด เพิ่มขึ้น 11.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยแยกคอนโดฯ ในกรุงเทพฯ ราคาเพิ่ม 12.5% สูงกว่าราคาคอนโดฯตามปริมณฑลใน 2 จังหวัด นนทบุรี สมุทรปราการ ที่เพิ่มเพียง 8.4% ซึ่งสาเหตุที่ราคาคอนโดฯ สูงขึ้นมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีความคืบหน้าการก่อสร้างไปมาก ส่งผลต่อโครงการอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 4 ปี 61 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล สำหรับทำเลที่ราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด

แต่เมื่อแยกเป็นบ้านจัดสรรในกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้น 3.4% จากปีก่อน น้อยกว่าราคาบ้านจัดสรรในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ที่เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีก่อน

นอกจากนี้เมื่อแยกเป็นราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีราคาเพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.9% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ มีราคาเพิ่ม 4.1% จากปีก่อน ส่วนบ้านเดี่ยวในเขตปริมณฑล 3 จังหวัด เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีก่อน ขณะที่ภาพรวมดัชนีราคาทาวน์เฮาส์เพิ่มขึ้น 3.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อแยกเป็นทำเลในกรุงเทพฯ ราคาเพิ่มขึ้นเพียง 2.8% จากปีก่อน ขณะที่ทาวน์เฮาส์เขตปริมณฑล 3 จังหวัด ราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่าเฉลี่ย 4.4% จากปีที่แล้ว.

ในไตรมาสสี่ 5 อันดับแรก อันดับหนึ่งเป็นเขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามด้วย สุขุมวิทตอนปลาย เพิ่มขึ้น



วิชัย วิวัติกพันธ์

31.4% เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง เพิ่มขึ้น 30.3% เขตสุขุมวิทตอนกลาง เพิ่มขึ้น 21.6% จากปีก่อน และ แนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ เพิ่มขึ้น 12.8% จากปีก่อน

นายวิชัย กล่าวต่อว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ อยู่ระหว่างการขาย ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในไตรมาส 4 ปีที่แล้ว มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุด เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อนหน้า

# ธอส.ชี้โครงการรัฐ หนุนราคาบ้านพุ่ง บตท.คุยพลิกกำไร

ไทยโพสต์ • ธอส.เผยโครงการ  
รถไฟฟ้า-ปริมณฑลหนุน  
ราคาบ้าน-คอนโดฯ พุ่ง ด้านเสนา  
โชว์แผนเตรียมอัดแคมเปญลด  
ทะลุพิกัด 18 โครงการ กระตุ้น  
กำลังซื้อ บตท. โชว์ผลงาน 9  
เดือนปี 61 พลิกไทยกำไร 104  
ล้านบาท

นายวิชัย วีระดกพันธ์ ผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการสายงานกล  
ยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์  
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ธอส.)  
เปิดเผยว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่  
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรีและ  
สมุทรปราการในไตรมาส 4/61 มี  
ค่าเท่ากับ 147.4 จุด ดัชนีปรับ  
เพิ่มขึ้น 11.8% ซึ่งเป็นผลมาจาก  
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้น  
ทางใหม่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล  
มีความคืบหน้าการก่อสร้างไป  
มาก ส่วนดัชนีราคาบ้านจัดสรร  
ใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่  
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3  
จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี  
และสมุทรปราการ โดยในไตรมาส  
4 ปี 2561 มีค่าเท่ากับ 124.2 จุด  
ปรับเพิ่มขึ้น 4%

นางสาวเกชรา ัญญลักษณ์  
ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA)  
กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ บริษัทมีแผน  
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการ  
กระตุ้นกำลังซื้อ ล่าสุดบริษัทได้จัด  
แคมเปญ “ลดทะลุพิกัด” กับ 18  
โครงการ ประกอบกับบ้านเดี่ยว  
Shophouse และคอนโดมิเนียม  
ซื้อเพื่ออยู่หรือซื้อเพื่อการลงทุน  
ถือเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีก่อน  
มาตรการ LTV ของธนาคารแห่ง  
ประเทศไทย (ธปท.) ที่จะประกาศ  
ใช้ในวันที่ 1 เม.ย.นี้

นางสาวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์  
กรรมการและผู้จัดการ บริษัทตลาด  
รองสินค้าที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าว  
ว่า ผลการดำเนินงาน 3 ไตรมาส ปี  
2561 (ม.ค.-ก.ย.2561) มีกำไรสุทธิ  
104 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกัน  
ของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 57 ล้าน  
บาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับปรุง  
กระบวนการภายใน และการเร่ง  
แก้ปัญหาหนี้จนทำให้กลับมามีกำไร  
ทำให้คาดว่าผลดำเนินการปี 2561  
บตท.จะมีกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งมา  
อย่างไรก็ตาม ส่วนสินทรัพย์ ณ ลัน  
เดือน ก.ย.2561 รวม 1.91 หมื่น  
ล้านบาท มีตราสารหนี้โครงการ  
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คง  
ค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน 1.26  
หมื่นล้านบาท.

## ศูนย์ข้อมูลเผย ไตรมาส4ปี'61 คอนโดขยับแรง

โพสต์ทูเดย์ - ศูนย์ข้อมูลสังหาฯ เผย 5 ทำเลคอนโดรถไฟฟ้าไตรมาส 4 ราคาพุ่ง 12-36%

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลสังหาฯ ทรัพย์ธนาคกรอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ตัวเลขดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในไตรมาส 4 ปี 2561 พบว่า 5 ทำเลที่ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ปรับขึ้นสูงสุด เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ 1.เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้น 36.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 14.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 2.สุขุมวิทตอนปลายราคาปรับเพิ่มขึ้น 31.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

3.เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง

ราคาปรับเพิ่มขึ้น 30.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและราคาปรับเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 4.เขตสุขุมวิทตอนกลางปรับเพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 12.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า 5.แนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ราคาปรับเพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลง 14.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

สำหรับดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วยบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ในไตรมาส 4 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ดังกล่าวมีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 จุดปรับเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและปรับเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.2 จุดปรับเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ■

# รัฐชับน้ำตา พืชพายุป่าบึก

## หักภาษีซ่อมบ้าน 1 แสน ค่าซ่อมรถได้ 3 หมื่นบาท

ชับน้ำตาเหยื่อพายุ “ป่าบึก” กรม.ไฟ เชียนำค่าซ่อมบ้านมาหักภาษีได้ 1 แสนบาท-ค่าซ่อมรถ

◆อ่านต่อหน้า 9



### ชับน้ำตา □ ต่อจากหน้า 1

3 หมื่นบาท ด้าน 7 แบงก์รัฐออกมาตรการเยียวยา 19 มาตรการรวม ทั้งพักชำระหนี้-ให้สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ประชาชนรีบติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ทันที ด้าน ธ.ก.ส.ลงพื้นที่พบเกษตรกรเดือดร้อน 2.2 แสนราย พื้นที่เสียหาย 23 จังหวัด พร้อมจัดสินเชื่อดอกเบี้ยช่วยเหลือพิเศษ 1 หมื่นล้าน ส่วนแบงก์ประกันออกสารพัดมาตรการช่วยเหลือ ลดดอกเบี้ย-ขยายผ่อนชำระลูกหนี้ ขณะที่กรมชลฯ เร่งระบายน้ำช่วยสวนส้มโอทับทิมสยาม กว่า 1.6 พันไร่ที่เมืองคอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ สงขลา-ชุมพร ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ผู้อำนวยการกลาง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3-8 ม.ค. อิทธิพลจากพายุโซนร้อนปาบึก ส่งผลกระทบในพื้นที่ 23 จังหวัด รวม 105 อำเภอ 502 ตำบล 3,201 หมู่บ้าน 133 ชุมชน บ้านเรือนเสียหายทั้งหมด 107 หลัง เสียหายบางส่วน 11,783 หลัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 231,606ครัวเรือน 746,062 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ประชาชนยังอยู่อาศัยในศูนย์อพยพจังหวัดนครศรีธรรมราช 3 จุด รวม 335 คน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 21 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 2 จังหวัด ได้แก่ 1.นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี รวม 36 อำเภอ 221 ตำบล 1,815 หมู่บ้าน ขณะที่ท่าอากาศยานเปิดให้บริการตามปกติ

ด้านนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมสวนส้มโอทับทิมสยาม ในพื้นที่ ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีน้ำท่วมขังประมาณ 1,600 ไร่ จากพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามทั้งหมด 2,800 ไร่ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 18 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำรถแบ็กโฮ 6 คัน กำจัดเศษสวะในคลองระบายต่าง ๆ ที่ไหลมากับน้ำตลอดเวลา เพื่อให้น้ำไหลลงสู่คลองบางจากได้สะดวก ก่อนระบายออกสู่ทะเลตามลำดับ นอกจากนี้ยังจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 6 เครื่อง จากเดิมที่ได้ติดตั้งไว้แล้วตามจุดต่าง ๆ 4 เครื่อง รวมเป็น 10 เครื่อง เร่งระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุด หากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังสวนส้มโอทับทิมสยามจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 3 วัน

ส่วน พล.ท.ทงชีพ ดันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพสนับสนุนส่วนราชการในพื้นที่ เร่งเข้าสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้เสริมกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อเร่งฟื้นฟูความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมที่ชำรุด รวมทั้งบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ที่มีมากกว่า 5,000 หลังคาเรือน เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็ว

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 15.00 น. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารมต.ประจำสำนักนายกฯ แถลงว่า ที่ประชุม

▲ชับน้ำตา...นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (เสื้อขาวกลาง) หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่นำข้าวของเครื่องใช้และน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนจากพายุป่าบึกถล่ม ที่หอประชุมประชารัฐ บ้านวังรัก หมู่ 5 ต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช

กรม. เห็นชอบให้นำรายจ่ายจากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือห้องชุด ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทั้งค่าซ่อมแซมรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถ มาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นกันแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค. 62 คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้รวมประมาณ 880 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 60 ล้านบาท และรายได้จากการซ่อมรถ 820 ล้านบาท

นอกจากนี้ กรม. ยังเห็นชอบให้บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามารถนำค่าบริจาคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก มาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ สำหรับบุคคลธรรมดา และไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคล ขณะที่ผู้ที่ได้รับบริจาคที่ไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีแต่อย่างใด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรม. ยังรับทราบมาตรการด้านการเงินของสถาบันการ

เงินเฉพาะกิจ ทั้ง 7 แห่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึกด้วย โดยมีมาตรการรวมทั้งหมด 19 มาตรการ เช่น การพักชำระหนี้ 3-6 เดือน การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือการซ่อมแซม เป็นต้น

ทางด้าน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความกังวลด้านภาระหนี้สินที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. กรณีที่เกษตรกรถูกค้าได้รับความเสียหายด้านการผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไปเป็นระยะเวลา 1-3 ปี ตามความเดือดร้อนและความหนักเบาของผู้ประสบภัยทุกราย

นอกจากนี้ จะพิจารณาให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษอีกกว่า 10,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจำเป็นในครัวเรือน 5,000 ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่าซ่อมแซมบ้านเรือน ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เป็นต้น ในวงเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท ยาว 3 ปี คิดดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นคิดเอ็มอาร์อาร์ที่ 7% ต่อปี นอกจากนี้ กรณีบ้านเรือนเสียหายสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ดอกเบี้ยผ่อนปรน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี โดย ธ.ก.ส. เดิมวงเงินสินเชื่อไว้อีก 5,000 ล้านบาท โดยสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.-31 มี.ค. 62

ในส่วนนายวีระพงษ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีที่ประสบอุทกภัย 2562 เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน ประกอบด้วย การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม สำหรับฟื้นฟูกิจการหรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย วงเงินสูงสุดรายละ 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าเดิม โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% เป็นเวลา 12 เดือน ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือน โดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 30

มิ.ย. 62 ทุกสาขา

นายวุฒิชัย สุระรัตนชัย ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) กล่าวว่า ได้ออกมาตรการบรรเทาทุกข์แก่ลูกค้าและพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ประสบภัยพายุปาบึก 2 มาตรการ ได้แก่ มาตรการผ่อนปรนการผ่อนชำระหนี้เดิม โดยพักชำระเงินต้นและกำไรนาน 3 เดือน หรือพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาสูงสุด 36 เดือน และให้ขยายระยะเวลาสินเชื่อเดิมออกไปตามความเหมาะสม โดยคิดอัตรากำไรตามสัญญาสินเชื่อเดิม และมาตรการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม คิดอัตรากำไร เอสพีอาร์-3.5% ต่อปี หรือเอสพีอาร์แอล-2.75% ผ่อนสูงสุด 5 ปี นอกจากนี้ ได้ออกโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ผ่อนนาน 5 ปี โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน คิดดอกเบี้ยไอแบงก์ทุกสาขาถึงวันที่ 28 ก.พ.นี้

นายสุชาติพล ทวีชัยการ เลขานุการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ได้ออก 6 มาตรการด้านประกันภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก โดยมีมาตรการสำคัญ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิตให้กับผู้เอาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.-31 มี.ค.นี้ เพื่อให้ขยายไปอีก 60 วัน ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุหรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ฯ ภายใน 6 เดือน ให้บริษัทจัดการตรวจสุขภาพ และยกเว้นดอกเบี้ยในระหว่างนั้น ส่วนกรณีรถยนต์และทรัพย์สินที่ถูกล้ำท่วมให้ยึดถือแนวทางการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ที่เคยปฏิบัติ เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ที่ถูกล้ำท่วมเมื่อปี 2554

นายพิสิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ประสบภัยพายุปาบึกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ได้รับผลกระทบทางตรง จะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ลดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% เวลา 6-12 เดือน รวมถึงจะขยายเวลาให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตัวเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน

ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

ทางอ้อม เช่น มีปัญหาโรงงานผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบทำให้ขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า จะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตัวสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตัวเดิมแล้วไม่เกิน 180 วัน และลดดอกเบี้ยสินเชื่อหมุนเวียนลง 1% ยาว 6 เดือน รวมถึงมีการช่วยเหลือลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ ให้ยื่นขอเงินกู้เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมเครื่องจักร/อาคารโรงงาน ที่ได้รับความเสียหายระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ในปีแรก โดยยื่นขอสินเชื่อภายในเดือน ก.ย. 62

ที่หอประชุมประชารัฐ บ้านวังรัก หมู่ 5 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พร้อมด้วยนายปกครอง ผาสุขยัต รองหัวหน้าพรรค นายมนตรี แก้วแพง ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา คณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางลงพื้นที่ที่ประสบภัยพายุปาบึก โดยมีสมาชิกพรรคชาติพัฒนา และประชาชน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คือนับ เพื่อร่วมเปิดศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พรรคชาติพัฒนา โดยนายเทวัญ ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัย พร้อมกับให้กำลังใจกับพี่น้องทุกคนให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ และกลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ส่วนที่ว่าการ อ.สทิงพระ จ.สงขลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ครอบครัว ทั้งนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย ให้กับราษฎรได้รับทราบด้วย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เช่นเดียวกับที่ จ.ชุมพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 300 ชุด และผู้ประสบภัยใน อ.สวี จำนวน 400 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

และเป็นขวัญกำลังใจ

ขณะที่นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค.นี้ บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมกระโชกแรง ถูกเห็บตก และฝนตกหนักเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 10-11 ม.ค. อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 15-17 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 12-14 ม.ค.นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย ประชาชนและเกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระวังผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย ส่วนภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่ 8-9 ม.ค. ยังมีฝนตกหนัก ส่วนกรุงเทพฯ ปริมาณลม มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีหมอกในตอนเช้าตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส

“อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลง ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และบริเวณ กทม. เอง อุณหภูมิก็ไม่ได้ลดลงอย่างที่เป็นข่าว หากในกรณีนี้คาดว่า จะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการประกาศและแจ้งข่าวให้ประชาชนทราบล่วงหน้า ซึ่งจะมีรายละเอียด วันและเวลาที่เกิดขึ้นแน่นอน ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น” นายภูเวียง กล่าว.

## ช่วยเหลือ 'ป้าบิก' หักลดหย่อนภาษี เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย

กรม.คลอดมาตรการช่วยเหลือพายุ 'ป้าบิก' ไฟเขียวนำค่าซ่อมบ้านหักภาษีได้ 1 แสนบาท ค่าซ่อมรถ ★ มีต่อหน้า 6

### ช่วยเหลือ

☆ ต่อจากหน้า 1

3 หมื่นบาท ให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจาค ช่วยผู้ประสบภัยลดหย่อนภาษีได้ "แบงก์กรุงไทย" ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอี ให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มสูงสุด 10 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูกิจการ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1% ขณะที่ ธ.ก.ส.ขยายเวลาชำระหนี้ พร้อมจัดงบ 10,000 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อฉุกเฉิน ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือนและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย

หลังพายุโซนร้อน "ป้าบิก" พัดถล่มหลายจังหวัดทางภาคใต้ ได้ทิ้งเศษซากความเสียหายไว้โน่นหลายพื้นที่ ที่มีผู้ประสบภัยพิบัตินับแสนราย ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อพายุป้าบิกอย่างเร่งด่วน

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 8 ม.ค. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยจากพายุป้าบิกที่จะนำเสนอต่อ ครม.ว่า มีกฎหมายอยู่แล้ว ทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ร.บ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่บางประเด็น พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อาจสั่งการ เช่น ทำให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย มีพระราชโองบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานไว้ว่าให้เร่งดำเนินการให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติสุขได้เร็วที่สุด รัฐบาลน้อมนำมาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้บังคับตามกฎหมายหากนอกเหนืองบประมาณ อาจดำเนินการอย่างอื่น เช่น กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต่อมา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกกรมฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ เผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ มาตรการทางภาษีเพื่อช่วยบรรเทาภาระผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป้าบิก ได้แก่ มาตรการหักลดหย่อนภาษีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย บุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำไปลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยจะต้องบริจาคผ่านหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐบาล องค์กรหรือสถานสาธารณกุศล หรือผ่านเอกชนตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร

ขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับเงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคคนนอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล จะไม่นำมาคำนวณเป็นเงินได้แต่จะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าความเสียหายที่ได้รับ ผู้ประสบภัยที่ได้จ่ายเงินเป็นค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือห้องชุดไม่เกิน 100,000 บาท และค่าซ่อมแซมรถหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถไม่เกิน 30,000 บาท ช่วงวันที่ 8 ม.ค.- 31 มี.ค.62 จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินที่ได้จ่ายไปด้วย คาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้รวม 880 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 80 ล้านบาท และรายได้จากการซ่อมรถ 820 ล้านบาท

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการ

นายกฯ ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ครม.ยังรับทราบ มาตรการด้านการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทั้ง 7 แห่ง ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนป้าบิกด้วย โดยมีมาตรการรวมทั้งหมด 19 มาตรการ เช่น การพักชำระหนี้ 3-6 เดือน การให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือการซ่อมแซม เป็นต้น

ด้านนายวีระพงศ์ สุขเกษม รัฐศักดิ์ รอง ก.ผจก.ใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย เผยว่า ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า เอสเอ็มอีที่ได้รับความเดือดร้อนในเหตุการณ์พายุ ป้าบิก โดยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่มสำหรับฟื้นฟูกิจการ หรือลงทุนทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย เพื่อให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุดรายละ 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี และการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้านิยม โดยการลดอัตราดอกเบี้ยลงสูงสุด 1% เป็นเวลา 12 เดือนและการขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุด 12 เดือนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่-30 มี.ค.62

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผย มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับ ความเสียหายจากพายุป้าบิกว่า จะขยายระยะเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 1-3 ปี และจะพิจารณาให้สินเชื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในวงเงินครัวเรือนละ 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน กำหนดชำระคืนใน 3 ปีนับแต่วันที่ มีวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท กรณีบ้านเรือนเสียหายสามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 15 ปี ธ.ก.ส.เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้อีก 5,000 ล้านบาท รวมสินเชื่อทั้งหมด 10,000 ล้านบาท ขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านตั้งแต่ 15 ม.ค.-31 มี.ค.62